



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# แล็บพลาด-40ยะลาไร้เชื้อ ป่วย1-ชาวออสซีกับ

กักตัวบุคลากรรพ.โก-ลก  
คนเฒ่าให้รับตรวจโควิด  
จุฬาทกลองวัคซีนแล้ว  
ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เสียชีวิต  
1 ราย เป็นผู้จัดการโรงแรมชาวแดน ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

เล็บพลาด

☆ ต่อจากหน้า 1
จึงใช้ นับเป็นศพที่ 55 ที่ถูกโควิดกลืนกิน พร้อมขยาย
เกณฑ์การตรวจโรค หากมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัด
รีบตรวจ ส่วนที่ยะลาผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ
40 คน ออกมาแล้วไม่คิด หลังผลตรวจขัดแย้งกัน
2 ครั้ง สาธารณสุขจังหวัดยอมรับตรวจผิดพลาดอาจ
เกิดจากกระบวนการในห้องแล็บ ไทยดกต่างแดน
บินกลับมากอีก 1,481 คน ด้านสหรัฐฯ เฝ้าระวังที่รับมือ
โควิด-19 รัสเซียพบผู้ติดเชื้อวันละกว่า 1 หมื่นคน
ส่วนในเอเชียติดเชื้อทะลุไปกว่าสองแสนห้า โดยเฉพาะ
สิงคโปร์ติดเชื้อต่อเนื่องมากกว่าไคร อินเดียนั่งปิดร้าน
เหล้าอีกระลอก หลังเกิดเคสแย่งชิงฉนวนวันระยะห่าง
การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีน้อยลงเป็นข่าวดี
ที่คนไทยอยากได้ยินเพื่อให้มาตรการต่างๆ ในการ
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงมากกว่า
ที่เป็นอยู่

★ ข่าวดีพบผู้ป่วยใหม่ 1 คน
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค.
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 พ.ค. นพ.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่าเป็นอีกวันที่
มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี
ชาว จ.บุรีรัมย์ เป็นพนักงานวัดที่เดินทางกลับมา
จากรัสเซียเมื่อวันที่ 3 พ.ค. พร้อมกับคนอื่นที่เข้าบิน
อีก 70 คน พักอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐที่ จ.สมุทร
ปราการ ผู้ป่วยรายนี้มีไข้สูงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ใน จ.สมุทรปราการ ผลตรวจเป็นโควิด-19 เมื่อวันที่
4 พ.ค. ทำให้ออกผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,989 ราย
หายป่วยสะสม 2,761 ราย

★ ผู้จัดการโรงแรมดับรายที่ 55
นพ.ทวีศิลป์ แถลงอีกว่า นอกจากมีผู้เสียชีวิต
เพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 55 ราย ผู้เสียชีวิต
รายที่ 55 เป็นชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปี
อาชีพผู้จัดการโรงแรมที่ จ.พังงา ป่วยเมื่อวันที่
25 มี.ค.มีอาการไออ่อนเพลีย มีไข้สูง เข้ารักษาตัวที่คลินิก
แห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 28 มี.ค. อาการไม่ดีขึ้น จึงไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต เอกซเรย์พบปอด
ติดเชื้อรุนแรง ผลตรวจเป็นโควิด-19 จากนั้นมีอาการ
เหนื่อยมากขึ้นต้องให้เครื่องช่วยหายใจ มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตเสียชีวิตวันที่ 5 พ.ค. ส่วนกรณี 40 คน ที่ จ.ยะลา
ได้รับรายงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบ
ผู้ป่วยยืนยัน ผลเป็นลบ ส่วนรายละเอียดยังคง
เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจง

★ อาการคล้ายไข้หวัดตรวจเลย
นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับการตรวจหา
เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ล่าสุดปลายเดือน เม.ย. ยอดผู้เข้าตรวจ
จำนวนลดลง กระทรวงสาธารณสุขจึงขยายเกณฑ์

การตรวจ หากใครมีอาการไข้คล้ายไข้หวัด หรือ
รับรู้กลิ่นได้น้อยลง เข้ามาตรวจได้เลย เพื่อขยาย
ให้มีการตรวจมากขึ้น ยิ่งตรวจเจอเยอะยิ่งดี ไม่เจอ
ไม่เป็นไร กองระบาดวิทยาจะปรับเกณฑ์เรื่อยๆ
เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

★ หนีโควิดต่างแดนกลับมาอีกเยอะ
โฆษก สบค. ยังกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ
ทั่วโลกว่า มี 3,727,295 ราย เสียชีวิต 258,826 ราย
วันที่ 6 พ.ค. มีคนไทยกลับจากเมียนมา 59 ราย
เยอรมนี 110 ราย ปากีสถาน 122 ราย วันที่ 7 พ.ค.
จากเกาหลีใต้ 150 ราย แอฟริกาใต้ 150 ราย ตั้งแต่
วันที่ 4 เม.ย.-5 พ.ค. เดินทางเข้ามาแล้ว 4,637 ราย
จาก 27 ประเทศ ส่วนยอดสะสมผู้ที่อยู่ในสถานที่
กักตัวของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-5 พ.ค. มี
12,847 ราย กลับบ้านแล้ว 3,921 ราย อยู่ระหว่างกักตัว
8,026 ราย พบเชื้อ 85 ราย ส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศอย่างที่มาเลเซีย สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย เข้าไปดูแล
คนไทยตามรัฐต่างๆ แล้วจำนวน 29,491 ราย เช่นเดียวกับ
ประเทศอื่นที่สถานทูตให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

★ 6-10 พ.ค. บินกลับ 1,481 คน
วันเดียวกัน พ.ท.ทองชีพ ดันตระวานิชย์
โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พ.อ.ชัยชาญ
ข้ามกงค. รบช.กลาโหม พร้อมด้วย พ.อ.อ.ณัฐ
อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประชุมร่วมกับ
กอ.รมน. นชต.กน. และเหล่าทัพ ติดตามการบริหาร
จัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ที่ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ที่ประชุม
รับทราบสถานการณ์ไทยที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศที่กักตัว ตั้งแต่ 4 พ.พ. จำนวน 3,290 คน
ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 2,175 คน ทั้งนี้ ระหว่าง 6-10
พ.ค. จะมีคนไทยที่ตกค้างในประเทศต่างๆ จาก
สหรัฐฯ ยุโรป แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชีย
ทยอยเดินทางกลับเข้ามาอีก 1,481 คน เฉพาะวันที่
6 พ.ค. เข้ามากว่า 200 คน หลังเสร็จจากการประชุม
พ.อ.ชัยชาญ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
สถานที่กักตัวควบคุมโรค ที่โรงแรม Bazaar กทม.

★ ทร.รับมีพลทหารติดโควิด 1 นาย
ขณะที่ พ.ท.ร.พ. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษก
กองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีพลทหารสังกัด
กองทัพเรือติดเชื้อโควิด-19 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องจริง ขณะนี้พลทหารคนดังกล่าวได้เข้ารับรักษาตัว
ที่ รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าแล้วเมื่อวันที่ 5 พ.ค.
เนื่องจากพลทหารได้ไปเล่นตะกร้อ แล้วประสบ
อุบัติเหตุขาหัก ต่อมาแพทย์ตรวจพบเพิ่มเติมว่ามี
อาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย จึงนำตัวเข้ารับ
การรักษาตัวตามขั้นตอนทางการแพทย์ตามปกติ
เบื้องต้นทราบว่าอาการไม่รุนแรง ขณะที่คนใกล้ชิด

รวมถึงคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงานต้องกักตัวเฝ้า
สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

★ แจงผลตรวจ 40 รายที่ยะลา
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์
กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว
ถึงผลการตรวจยืนยันเชื้อในกลุ่มเสี่ยง 40 ราย
จากจังหวัดยะลา หลังจากห้องปฏิบัติการทางวิทยา
ศาสตร์ มีปัญหาการตรวจพบเชื้อจำนวนมาก ว่าการ
ตรวจหาเชื้อที่ จ.ยะลา เกิดจากการพบผู้ติดเชื้อ
จำนวนมากในพื้นที่ จึงได้มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
เพื่อควบคุม ด้วยการเก็บตัวอย่างเชื้อในลำคอ จมูก
มาตรวจแล็บด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งจะมีดีความคุม
หรือตัวเปรียบเทียบที่เป็นผลบวกและผลลบเสมอ
โดยตัวเปรียบเทียบที่เป็นลบปกติจะเป็นน้ำเปล่า
แน่นอนว่าจะไม่มีเชื้อโรคปนอยู่แต่ปรากฏว่าผลที่
ควรเป็นลบกลายเป็นบวก แสดงว่ามีความผิดปกติ
จึงต้องหยุดตรวจและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหา
สาเหตุต่อไป

★ สรุปไม่พบเชื้อไวรัสอันตราย
"การปฏิบัติของแล็บที่ยะลาถือว่าเป็นมาตรฐาน
พอพบความผิดพลาดก็หยุดตรวจ พร้อมนำตัวอย่าง
ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา
พบว่า 40 รายนั้นผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อ แต่เพื่อ
ให้เกิดความแน่ชัด จึงได้ส่งตัวอย่างมาตรวจที่กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
สิ้นวันที่ 5 พ.ค. ผลเป็นลบทั้ง 40 ราย เช่นเดียวกับ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา กรมวิทย์
จึงส่งรายงานผลตรวจไปยังนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด และนักระบาดวิทยา ชักประวัติการสอบสวน
โรคทั้ง 40 ราย ควบคุมกันคนละที่ ประเมินผล
และดำเนินการตามมาตรการต่อไป" อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

★ แจงสาเหตุตรวจพลาด
นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่ทำให้
ผลการตรวจผิดพลาดนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรม
วิทย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปตรวจสอบ
พบว่าความผิดพลาดไม่ได้มีอะไรบกพร่องรุนแรง
หรือเป็นสาเหตุหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จะมีการตรวจควบคุมคู่ไปกับ
การตรวจในห้องแล็บกรมวิทย์ก่อนเข้าสู่มาตรการ
ต่อไป ที่ผ่านมาแล้วจังหวัดยะลาเปิดได้เป็นแห่งแรก
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
สามารถควบคุมป้องกันโรคได้จากการลงพื้นที่ที่พบ
ว่าภาระงานค่อนข้างมาก ต้องตรวจวันละ 700-800
ตัวอย่าง จากนั้นหากภาระงานยิ่งมาก ต้องแบ่งตัวอย่าง
ไปตรวจยังแล็บอื่นๆด้วย คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน
ในการเปิดแล็บยะลาอีกครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้ ถือว่า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลาดำเนินการเป็นไปตาม



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

มาตรฐาน สามารถค้นหาได้ถูกต้องและทำงานกันอย่างเต็มที่ การตรวจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอในห้องปฏิบัติการทุกแห่ง ดังนั้นวิธีการต้องหาสาเหตุให้พบและหาวิธีการป้องกัน

★ **วัคซีนฝีมือจุฬาฯ เตรียมฉีดในลิง**  
นพ.โอภาสยังกล่าวถึงความสับสนในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยคนไทย ว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีความร่วมมือกันหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ความสับสนน่าจะสูญพาลงกรณีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบ และได้ฉีดให้กับหนูทดลองแล้ว ทั้งสัตว์อย่างเลือดมาตรวจหาภูมิคุ้มกันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหนูมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีในระดับที่น่าพอใจ จากนั้นจุฬาฯจะมีการทดลองให้วัคซีนในหลายรูปแบบกับหนูทดลอง เช่น ลิง ถ้าได้ผลดีก็จะมีการทดลองในมนุษย์ เพื่อหาว่าป้องกันโรคโควิด-19 ได้จริงหรือไม่

★ **รับตรวจพลาดเพราะคนไม่พอ**  
ขณะที่ นพ.สงกรานต์ ใหมขุม สสจ.ยะลา กล่าวถึงผลตรวจคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ 40 ราย ที่ต้องตรวจถึง 8 ครั้ง กระทั่ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แถลงยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อว่าอาจเกิดจากการที่กระจายในกระบวนการตรวจเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการภายในห้องแล็บ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจใน รพ.ศูนย์ยะลา มีจำนวนน้อย ไม่ได้พักก่อน

★ **คัดกรองเชิงรุกขาดอีก 600 ราย**  
นายธราวุธ ช่วยเกิด นอภ.บันนังสตา จ.ยะลา กล่าวว่าในการตรวจคัดกรองเชิงรุกพื้นที่สองวันที่ 5 พ.ค. ที่บ้านลานนาปุเต๊ะ หมู่ 9 ต.ลานนาปุเต๊ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบันนังสตา พร้อมทีมแพทย์พยาบาล และ อสม. เริ่มเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งตั้งแต่สองทุ่มเรื่อยไปถึงสามทุ่ม เก็บได้เพียง 120 ราย ยังคงเหลืออีกจำนวน 600 รายที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยคณะผู้ปฏิบัติการทั้งหมดปรึกษาหารือกันแล้วจะเริ่มปฏิบัติการใหม่อีกครั้งในวันที่ 9-10 พ.ค.เวลาเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน และได้ทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้านและผู้นำศาสนาแล้ว

★ **ส่งกลุ่มควาะห้กินครอบครัว**  
ที่โรงพยาบาลสนาม จ.สตูล นายแพทย์ปิตรวิชชานนท์ ผอ.โรงพยาบาลสนาม จ.สตูล พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และนุชราณี นะฮิมะตา และนายอำเภอลงูฯ ทั้งสี่ดังกล่าวกับบ้านกลุ่มควาะห้ 18 คน ที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากรักษาหายแล้ว และได้มีการกักตัวครบ 1 เดือน โดยเจ้าหน้าที่มอบดอกกุหลาบแดงให้กับกลุ่มควาะห้พร้อมปรบมือแสดงความยินดี ขณะที่กลุ่มควาะห้มอบดอกกุหลาบ

ให้กับทีมแพทย์พยาบาลเพื่อขอบคุณที่สละเวลาดูแล และขอโทษที่นำเชื้อเข้า จ.สตูล

★ **เบื้องหลังชาวออสซีติดเชื้อมับ**  
ที่ภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ในพื้นที่ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมคงที่อยู่ที่ 220 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สำหรับผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายนี้เป็นผู้ติดเชื้อลำดับที่ 63 ของภูเก็ต เป็นชายชาวออสเตรเลียอายุ 69 ปี อาชีพผู้จัดการโรงแรมย่านเขาหลัก จ.พังงา อาศัยอยู่ที่เขาหลักเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย ได้กลับมาจากเกาะช่วงวันที่ 19-21 มี.ค. ผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัวคือโรคปอดเรื้อรังรักษาต่อเนื่องที่คลินิก เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มี.ค. กระทั่งเสียชีวิต

★ **กักตัว 62 จนท.รพ.สุโขทัย-ลค**  
นพ.อินทร์ จันแดง ผอ.รพ.สุโขทัย-ลค จ.นครราชสีมา กล่าวถึงผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเป็นชายอายุ 46 ปี ชาว อ.เวียง ป่วยรักษาตัวที่ รพ.สุโขทัย-ลค เมื่อวันที่ 30 เม.ย. แต่ผลตรวจยืนยันติดเชื้อเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ว่า หลังทราบผลได้ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมทำความสะอาดอาคารมาเชื้อในห้องพักที่ผู้ป่วยเคยไปนอนรักษาตัว ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของแพทย์พยาบาล และบุคลากรต่างๆ ที่สัมผัสผู้ป่วยมีจำนวน 62 คน แยกออกเป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงมีประมาณ 20 คน กลุ่มสัมผัสผู้ป่วยทางอ้อม ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ได้กักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน เชื่อว่าบุคลากรทั้ง 62 คน ที่มีการสวมใส่ชุดป้องกันในระหว่างการรักษามักป่วยคงปลอดจากอาการติดเชื้อ พร้อมย้ำว่าโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติขอให้ประชาชนอย่าหวาดวิตกเรื่องที่เกิดขึ้น

★ **เตรียมรับแรงงานพม่าเข้าไทย**  
ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก พล.ต.อ.กฤษณ์ ชื้อศักดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับแรงงานสัญชาติพม่าที่จะเดินทางเข้า-ออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ตาก หัวหน้างานความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ประชุมคาดว่าจะมีแรงงานพม่ากลับมาทำงานในไทยจำนวน 65,618 คน เฉลี่ยวันละ 2,500 คน จะให้ข้ามแดนทางด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และต้องมีหนังสือรับรอง ใบรับรองแพทย์ ต้องผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ส่วนแรงงานที่จะเดินทางออกประเทศไทย ต้องไปข้ามแดนที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา

แห่งที่ 1 สำหรับมาตรการกักตัว 14 วัน จังหวัดตากจะประสานให้ผู้ประกอบการทุกแห่งดูแลเรือสถานที่รองรับแรงงานที่กลับเข้ามาทำงาน ส่วนแรงงานจะไปทำงานจังหวัดอื่นจะประสานจังหวัดปลายทางและผู้ประกอบการในเรื่องมาตรการกักตัว

★ **สหรัฐฯ เล็งยุบทีมรับมือโควิด**  
ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก โดยระบุเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ว่าแม้รัฐบาลประเทศต่างๆ จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นเชื้อเพื่อเดินเครื่องเศรษฐกิจ แต่ยอดการตรวจพบผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่องใน 212 ประเทศ และเขตปกครองอยู่ที่ 3.74 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 260,000 คน ที่สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 20,000 คน เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1,000 คน ส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มเป็น 1.23 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 73,000 คน ขณะที่นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เผยว่า รัฐบาลจะยุบทีมประสานงานรับมือไวรัสโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวภายในไม่กี่สัปดาห์หรือในต้นเดือน มิ.ย. หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องการตั้งทีมใหม่สำหรับเปิดเศรษฐกิจ

★ **हारูยุโรป-เอเชียผลิตยาด้าน**  
ขณะที่บริษัทกิลิยัด ไชเอินส์ ของสหรัฐฯ ผลิตยาด้านไวรัสโคโรนา "เรมเดซิเวียร์" ที่องค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ (FDA) รับรองให้ใช้ยาดังกล่าวกับผู้ป่วยโควิด-19 เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการหารือเพิ่มเติมกับบริษัทเคมีเวชภัณฑ์ในยุโรป เอเชีย และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เรื่องการมอบสิทธิบัตรการผลิตเรมเดซิเวียร์จนถึงปี 2565 เพื่อให้ผู้ป่วยทั่วโลกเข้าถึงยาได้ง่าย กระนั้นทางบริษัทยังคงปฏิเสธที่จะเปิดเผยค่าใช้จ่ายของตัวยา ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทกิลิยัดเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ป่วยและนักการเมืองในสหรัฐฯ เรื่องยกเว้นไวรัสโคโรนาไวรัส และไวรัสตับอักเสบประเภทซี มีราคาสูงเกินไป

★ **ทีม รบ.ผู้ดีลาออกหลังถูกแฉนัดขู่**  
ด้านประเทศอังกฤษมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างเป็นทางการ หลังกระทรวงสาธารณสุขยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 29,427 คน แขนงหน้ายอดผู้เสียชีวิตในอิตาลี 29,315 คน แต่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตจริงมากกว่านี้ เพราะหากนับรวมผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อยืนยัน จะทำให้ยอดอยู่ที่ 32,375 คน ส่วนนายนิล เฟอร์กูสัน ที่ปรึกษาทีมรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลอังกฤษ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังถูกสื่อท้องถิ่นแฉว่านัดขู่ภริยามาที่บ้าน ถือว่าละเมิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**แฉปลาด ☆ ต่อจากหน้า 13**

**★ รัสเซียยอดเกินหมื่น 4 วันติด**

ที่รัสเซีย กระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,559 คน ถือเป็นกรณีพบผู้ติดเชื้อวันละเกิน 10,000 คนเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน ส่งผลให้ยอดรวมทั่วประเทศพุ่งไปอยู่ที่ 166,000 คน เสียชีวิต 1,587 คน โดยมีกรุงมอสโกเป็นจุดศูนย์กลาง การแพร่ระบาด พบติดเชื้อ 85,973 คน เสียชีวิต 866 คน ส่วนที่เยอรมนี นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ร่วมลงมติกับผู้นำการรัฐ 16 รัฐ เรื่องการปิดร้านค้าและโรงเรียนให้ครบทั้งหมด ภายในเดือน พ.ค. นี้ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป แต่ให้อำนาจผู้ว่าการแต่ละรัฐตัดสินใจกันเองเรื่องการเปิดมหาวิทยาลัย

**★ เอเชียติดเชื้อทะลุสองแสนห้า**

สำหรับสถานการณ์ในทวีปเอเชีย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดการติดเชื้อรวมในภูมิภาคพุ่งทะลุ 250,000 คน เสียชีวิตรวมเกือบ 10,000 คน โดยตรวจพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในสิงคโปร์ ที่มียอดรวมเพิ่มเป็นมากกว่า 20,200 คน เสียชีวิต 18 คน อินเดียติดเชื้อรวม 49,400 คน เสียชีวิต 1,700 คน ปากีสถานติดเชื้อรวม 22,500 คน เสียชีวิต 526 คน แต่ในภาพรวมถือว่าดีกว่าภูมิภาคอื่น เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อในเอเชียคิดเป็นเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งโลก ต่างกับยุโรปที่คิดสัดส่วนเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และอเมริกาเหนือ 34 เปอร์เซ็นต์

**★ อินเดียสั่งปิดร้านเหล้าอีกรอบ**

ที่อินเดีย รัฐบาลได้สั่งปิดร้านขายสุราในนครมุมไบ รวมทั้งเมืองอื่นๆทั่วประเทศอีกครั้ง เนื่องจากพบว่าวันที่มีคำสั่งปิดเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก บางที่มีจำนวนหลายพันคน เข้าไปแย่งซื้อสุราจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้ ทั้งมีรายงานจากบางพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้กำลังเอาไม้ไล่หวดสลายฝูงชนที่มาซื้อเหล้าด้วย ที่กรุงนิวเดลี รัฐบาลยังประกาศขึ้นภาษีสุรา 70 เปอร์เซ็นต์ โดยเรียกว่าภาษีพิเศษโคโรนาหวังลดจำนวนคนซื้อสุรา นอกจากนี้ในเมืองเจนไน ทางภาคใต้ รัฐบาลได้สั่งตามตัวและกักบริเวณชาวบ้านกว่า 7,000 คน หลังพบจุดแพร่เชื้อแห่งใหม่ในตลาดโคอัมเบคที่มีกว่า 500 คูหา

**★ อุ้ยันเริ่มเปิดเรียนมัธยมปลาย**

ในประเทศจีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 คน และพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย 20 คน ขณะที่เมืองอุ้ยอัน มณฑลหูเป่ย์ ที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดนั้น เทศบาลท้องถิ่น

ได้สั่งเปิดโรงเรียนมัธยม 121 แห่งตามปกติแล้ว หลังต้องงดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เดือนม.ค. เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส แต่คุณภาพของนักเรียนมัธยมปลายที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ยังไม่กำหนดวันเปิดเรียน สำหรับนักเรียนประถมและมัธยมชั้นอื่นๆ พร้อมคงคำสั่งมาจากรัสเซียที่สั่งให้ตั้งจุดตรวจอุณหภูมิหน้าโรงเรียน และจัดโต๊ะเรียนแบบรักษาระยะห่างทางสังคม

**★ อิเหนาเลื่อนเลือกตั้ง-ลาวไม่พบ**

ที่อินโดนีเซีย นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี จากเดือน ก.ย. ไปเป็นเดือน ธ.ค. หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงน่าวิตกกังวล มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 12,071 คน เสียชีวิต 872 คน ทั้งเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าไปหน้าแทน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้น และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานตรวจพบการติดเชื้อในกลุ่มเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียเช่นกัน ที่ สปป.ลาว กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่พบการติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 28 แต่สำนักข่าวบีบีซีระบุว่ารัฐบาล สปป.ลาว ตรวจหาไวรัสไปเพียง 2,223 คน และพบติดเชื้อ 19 คน

**★ โสมขาวไร้ติดเชื้อ-ผ่อนสัปดาห์หน้า**

ส่วนที่เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (KCDC) รายงานไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ แต่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่บินมาจากต่างประเทศ 2 คน ซึ่งรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมพร้อมเริ่มเปิดโรงเรียนภายในสัปดาห์หน้า ที่ญี่ปุ่น สำนักข่าวเกียวโดรายงาน รัฐบาลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน

ประเทศ 120 คน ในจำนวนนี้อยู่ในกรุงโตเกียว 58 คน พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 10 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็นมากกว่า 15,200 คน เสียชีวิต 556 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่นได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว 5,288 คน อาการยังสาหัส 38 คน

**★ UN เดือนโลกอย่าลืมคนพิการ**

วันเดียวกัน นายฮัน โคนิโก ยูทูทอร์รอสเลขาธิการสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคนพิการทั่วโลกที่มีจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านคนถูกมองข้าม เห็นได้จากรายงานในแต่ละประเทศ เรื่องอัตราผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานดูแลคิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงถึง 72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตรวมในประเทศนั้นๆ ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป คนพิการสมควรได้รับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเหมือนกับคนอื่น

**★ เชื้อระบาดตั้งแต่ปลายปี 62**

สำนักข่าวรอยเตอร์ยังรายงานอ้างการเปิดเผยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน อังกฤษ ที่ทำการตรวจสอบตัวอย่างไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วย 7,500 คนทั่วโลก โดยระบุว่า หากดูจากการกลายพันธุ์ของไวรัสในตอนนั้นแล้ว ความเป็นไปได้ที่โควิด-19 ได้ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 พร้อมย้ำว่าไวรัสมาจากสัตว์มีไข่มิมาจากคน แต่ก็ยังไม่สามารถหาจุดต้นกำเนิดได้ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีน แถลงตอบโต้นายไมค์ ปอมเปโอรมว.ต่างประเทศ ว่าพูดไม่มีหลักฐาน จากการสืบสวนหาว่าโควิด-19 หลุดมาจากห้องทดลองจีน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

## กองทุนบัตรทองทยอยจ่ายโควิด

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรจุให้การรักษาพยาบาลและดูแลประชาชนกรณีโรคโควิด-19 เป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทอง ครอบคลุมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยทุกสิทธิ และการดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยจัดสรรงบประมาณดูแลที่แยกออกจากงบกองทุนบัตรทองในระบบปกติ 4,280 ล้านบาท ที่ได้จากเงินรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมกองทุนบัตรทอง 1,020 ล้านบาท และงบกลาง โดยรัฐบาล 3,260 ล้านบาท จากข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบกองทุนบัตรทองเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา หน่วยบริการทั่วประเทศได้ทยอยส่งเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น 143.9 ล้านบาท โดยก้าวรเบิกจ่ายค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ มี 33,731 ครั้ง เป็นจำนวน 119.2 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 24.7 ล้านบาท ข้อมูลข้างต้นเป็นการเบิกจ่ายกรณีโควิด-19 ที่หน่วยบริการได้เริ่มทยอยเบิกจ่ายเข้ามาที่ สปสช. จากหน่วยบริการทั่วประเทศทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

วัดขึ้นไทยต้านโควิดน่าพอใจ  
ได้ผลดีใน 'หนูทดลอง'  
40คนยะลาผลตรวจชัดไม่ติดไวรัส  
นราธิวาสกักตัวหมอ-พยาบาล62คน

สัญญาณดี วัดขึ้นสู่ "โควิด-19" ของไทย จุฬา พัฒนา ทดลองใน "หนู" ได้ผลเยี่ยม ช่วยกระตุ้น ภูมิคุ้มกันโรคเดินหน้าทดสอบซ้ำหลายแบบ ก่อน ทดลองในคน ด้าน ศบค. พบไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย จากสถานกักตัว สาวบุรีรัมย์กลับจากรัสเซีย แต่มี สังเวชัยเพิ่ม 1 ศพ เป็นผู้จัดการโรงแรมในพังงา ชาว ออสเตรเลีย ส่วนผลตรวจซ้ำรอบ 3 ♦ อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ได้บทสรุปชัด ชาวชเลา 40 ชีวิต ผลตรวจเป็นลบ ไม่ติด “โควิด-19” กรมวิทย์ฯ แจง แล็บชเลา “เออร์เรอร์” ชี ผิดพลาดเล็กน้อย แกไขได้สั่งปิดปรับปรุง ก่อนเปิดบริการอีกครั้ง ยัระหว่างรอ ใช้ 4 แล็บสงขลา ดูแลตรวจกลุ่มเสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมตั้งทีมลุยตรวจมาตรฐานแล็บทั่วประเทศ ซ็อก ชาวนาเรียวาสไปร่วม “คาเวห้” ป่วย “โควิด” ปกติข้อมูล ทำ รพ.สุโงโก-ลก ต้องกักบุคลากรแพทย์ 82 คน ปิด 3 วอร์ดใน รพ. ส่วนจังหวัดเล็งปิดหมู่บ้าน 3 แห่ง ป้องกันโรค ขณะที่ มาเลย์ ยอมเปิดด่านปางดงเบซาร์ ขนสินค้าไทยข้ามแดน เริ่ม 7 พ.ค. ผังโซห่วย วอรัฐหยุดโควิด แห่ซื้อเหล้า-เบียร์ ชนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

### ○ ไทยพบติดเชื้อใหม่ 1 คน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่าสถานการณ์ในประเทศไทย เป็นอีกวันที่มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ เป็นพนักงานนวดที่เดินทางกลับมาจากรัสเซีย เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับคนอื่น ๆ ในเที่ยวบินอีก 70 คน โดยพักอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐที่ จ.สมุทรปราการ ผู้ป่วยรายนี้มีไข้ จึงส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.ใน จ.สมุทรปราการ และยืนยันผลตรวจเป็นโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,989 ราย หายป่วยสะสม 2,781 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 55 ราย

### ○ แต่มีสิ่งเว่ยเพิ่มอีก 1 ศพ

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 55 เป็นชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปี อาชีพผู้จัดการโรงแรมที่ จ.พังงา ป่วยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. มีอาการไอ อ่อนเพลีย มีไข้สูง เข้ารักษาตัวที่คลินิก เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดลดลง อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาตัวที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต เอกซเรย์พบปอดติดเชื้อรุนแรง และผลตรวจเป็นโควิด-19 จากนั้นมีอาการเหนื่อยมากขึ้น ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีภาวะแทรกซ้อนทางไต และเสียชีวิตวันที่ 5 พ.ค.

### ○ สรุปละลา 40 คนไม่ติดเชื้อ

“ผลตรวจชาว จ.ยะลา 40 ราย เบื้องต้นได้รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ตัวเลขไม่พบผู้ป่วยยืนยันเลย รายละเอียดเมื่อไม่เป็นผลบวก การยืนยันผลลบ จะเป็นหน้าที่ สธ. จะมีแถลงข่าวลงในรายละเอียดโดยจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและแสดงความมั่นใจในระดับที่ท้ออยู่เพื่อให้รับทราบทุกกระบวนการและจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ” น.พ.ทวีศิลป์ กล่าว

### ○ ทั่วโลกป่วยทะลุ 3.7 ล้านคน

ส่วนจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีการขยายเกณฑ์ แต่ล่าสุดปลายเดือน เม.ย. ยอดผู้เข้าตรวจจำนวนลดลง สธ.จึงขยายเกณฑ์การตรวจโดยหากใครมีอาการไข้คล้ายไข้หวัดหรือรับรู้กลิ่นได้ลดลง สามารถเข้ามาตรวจได้เลยเพื่อขยายให้ได้มากขึ้น ซึ่งตรวจเจอเยอะขึ้นดี หากไม่เจอก็เป็นอะไร ซึ่งกองระบาดวิทยาจะปรับเกณฑ์เรื่อย ๆ เพื่อตั้งเคสให้ได้มากที่สุด ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมี 3,727,295 ราย เสียชีวิต 258,326 ราย โดยในวันที่ 6 พ.ค. จะมีคนไทยกลับจากเมียนมา 59 ราย เยอรมนี 110 ราย ปากีสถาน 122 ราย และวันที่ 7 พ.ค. เกาหลีใต้ 150 ราย แอฟริกาใต้ 150 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.-5 พ.ค.เดินทางเข้ามาแล้ว 4,837 ราย จาก 27 ประเทศ

### ○ มีร้านแหกผ่อนปรนเพียง

ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 5 พ.ค. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 6 พ.ค. มีผู้ฝ่าฝืนชุมนุมมั่ววม 104 ราย เพิ่มขึ้นจากคืนก่อน 6 ราย อันดับหนึ่งคือ ดิมสุรา รองมาคือ เล่นการพนัน ออกนอกเคหาสถาน 699 ราย เพิ่มขึ้นจากคืนก่อน 32 ราย อย่างไรก็ตาม

จะเห็นว่า การดื่มสุรายังเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งมีผ่อนปรนให้กลับมาจำหน่ายได้จึงใช้โอกาสในการชุมนุมมั่ววมกัน ส่วนผลตรวจกิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนประจำวัน 5 พ.ค. ตรวจทั้งสิ้น 12,996 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการ 12,547 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 449 แห่ง และตั้งแต่มีผ่อนปรนมา 3 วัน พบว่าผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่อยากไปจับตาคคนที่ไม่ปฏิบัติตามเพราะส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการ ออกให้ดูตัวอย่างดี ๆ เช่น ที่ จ.ศรีสะเกษมีนางสงโงยสุไม่สวมหน้ากากด้วยการให้วัดพื้นหรือกระโดดคบ ซึ่งได้ผลไม่มีผู้กระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้หากประชาชนพบว่าแม่ค้าไม่สวมหน้ากากอนามัยขอเจ้าหน้าที่ขอให้ตักเตือนตนเองเลย

### ○ แนะนำ “เดิน” ออกกำลังกาย

เมื่อถามว่า เกิดความสับสนเกี่ยวกับการออกกำลังกายในสวนสาธารณะว่ากรมอนามัยเตือนว่า การสวมใส่หน้ากากยังเป็นอันตราย แต่ กทม. ระบุว่าหากจะต้องสวมหน้ากาก น.พ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการเดินโดยสวมหน้ากากอนามัย เพราะการสวมหน้ากากวิ่งอาจทำให้อากาศเข้าสู่ร่างกายไม่เพียงพอจึงไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากวิ่ง หรือถ้าจะต้องวิ่ง ต้องคว่ำด้านหลังในระยะ 10 เมตรไม่มีคนอยู่ข้างหลัง เพราะหากอยู่ใกล้เกิน 10 เมตร อาจทำให้ได้รับละอองฝอยจากผู้ที่วิ่งอยู่ข้างหน้า ย้ำว่าอย่าใช้วิธีการวิ่งเพราะการเดินครึ่งชั่วโมงทำให้หัวใจเต้นเร็วได้

# เตลิดพิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

○ **แจ้งผลตรวจ 40 รายที่ยะลา**  
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอกาส การ์ย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงผลตรวจชิ้นเนื้อในกลุ่มเสี่ยง 40 ราย จาก ยะลา ภายหลังห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (แล็บ) มีปัญหาการตรวจเชื้อว่า เหตุการณ์ที่แล็บยะลา พบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก การควบคุมจึงต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเก็บตัวอย่างเชื้อในลำคอมาตรวจแล็บซึ่งจะมีตัวควบคุมหรือตัวเปรียบเทียบกับที่เป็นผลบวกและผลลบเสมอ โดยตัวเปรียบเทียบกับเป็นลบซึ่งปกติจะเป็นน้ำเปล่า แน่แน่นอนว่าจะไม่มีเชื้อโรคปนอยู่หากเมื่อไหร่ที่ตัวควบคุมที่ต้องให้ผลลบกลายเป็นบวกแสดงว่ามีความผิดปกติ หรือเอร์เรอร์จะต้องหยุดตรวจและรายงานเพื่อหาสาเหตุต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของแล็บยะลาที่ตรวจพบว่าตัวเปรียบเทียบกับที่ผลลบกลายเป็นบวก จึงได้หยุดตรวจและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบพร้อมนำตัวอย่างส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา พบว่า 40 รายผลเป็นลบ จากนั้นเพื่อให้เกิดความแน่ชัด จึงได้ส่งตัวอย่างมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลางอีกซึ่งผลเป็นลบทั้ง 40 คนเช่นเดียวกัน ดังนั้นกรณีที่ยังส่งรายงานผลการตรวจไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและนักระบาดวิทยา เพื่อซักประวัติการสอบสวนโรคทั้ง 40 รายควบคุมกับผลแล็บนี้ แต่ถ้านับจนถึงวันนี้ผ่านมา 4 วันแล้ว หากมีเชื้อจริงก็แสดงอาการแล้ว

○ **ผิดพลาดเล็กน้อย-แก้ได้**  
ส่วนการตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ผลการตรวจตัวเปรียบเทียบกับที่ต้องให้ผลเป็นลบกลับให้ผลบวกนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทย์ฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจสอบพบว่า เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ พร้อมกับปรับปรุงแล็บเพิ่มเติม เช่น การขยายพื้นที่ ระบบระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อนเปิดให้บริการตรวจเชื้อฯ ต่อไป คาดว่าใช้เวลาไม่นาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจจะมีตรวจควบคุมคู่ไปกับการตรวจในห้องแล็บกรมวิทย์ฯ ด้วย นอกจากนี้ ทีมผ่านมาแล็บจังหวัดยะลา เปิดได้เป็นแห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างไรก็ตามภาระงานค่อนข้างเยอะวันละ 700-800 ตัวอย่าง ดังนั้นจากนี้หากภาระงานยังมากก็ต้องแบ่งตัวอย่างไปตรวจยังแล็บอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการเปิดแล็บยะลาอีกครั้ง

○ **ใช้ 4 แล็บสงขลาตรวจแทน**  
ผู้สื่อข่าวถามถึงการตรวจหาเชื้อในพื้นที่ระหว่างรอปรับปรุงแล็บที่ยะลา นพ.

โอกาส กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.สงขลา ซึ่งมีแล็บอยู่ 4 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยดูแลในพื้นที่ จ.ยะลา รวมถึงปัตตานีและนราธิวาสด้วย ซึ่ง 2 จังหวัดหลังนี้ได้นำเครื่องตรวจ และเตรียมบุคลากรในการตรวจอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจากนี้ต้องมีการตรวจมาตรฐานห้องแล็บซ้ำหรือไม่โดยเฉพาะห้องแล็บที่เปิดใหม่ นพ.โอกาส กล่าวว่า เรามีนโยบายด้านแล็บที่หารือกันทุกวันศุกร์ และตั้งทีมตรวจสอบมาตรฐานซ้ำในลักษณะของการสุ่มตรวจทั้งประเทศอยู่ ขณะนี้ได้เริ่มทำการสุ่มตรวจแล้ว

○ **“วัคซีน” ทดลองได้ผลดี**  
นพ.โอกาส การ์ย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย ว่า ล่าสุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบซึ่งได้ฉีดให้กับหนูทดลองไปแล้วและส่งตัวอย่างเลือดมาตรวจหาภูมิคุ้มกันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลออกมาแล้วพบว่า หนูมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งจากนี้ทางจุฬาฯ จะทดลองให้วัคซีนในหลาย ๆ รูปแบบกับหนูทดลอง เช่น ให้ 1 เข็ม 2 เข็ม เปรียบเทียบกัน เพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันอีกครั้งหากได้ผลดีก็จะให้วัคซีนในสัตว์ทดลองที่มีขนาดใหญ่ เช่น ลิง และถ้าได้ผลดีถึงจะมีทดลองในมนุษย์เพื่อหาว่าสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ หวังว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปตอนนี้ก็เป็นข่าวดีเป็นก้อนเล็ก ๆ และเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาวัคซีนให้สำเร็จได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้

○ **ปรับเพิ่มกลุ่มเฝ้าระวังโรค**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค ได้มีปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อหรือป่วยโควิด-19 เพิ่มเติม ในกลุ่มมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และ/หรือมีประวัติมีไข้ หรืออุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

○ **เก็บสารคัดหลั่งกลุ่มเสี่ยง**  
ก่อนหน้านี้น เวลา 09.00 น. นพ.ปริษา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนำเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนชาตสะพาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเขตคลองเตยถือเป็นเขตแรกที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในกรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขตคลองเตยและอาสาสมัคร ได้สำรวจประชากรในชุมชนพบมีทั้งสิ้น 45 ชุมชน ประชากรรวม 1 แสนคน ตรวจคัดกรองไปแล้วกว่า 16 ชุมชนรวม 9,500 คนพบว่า มีกลุ่มเสี่ยง 250 คน วันนี้นำทีมเก็บสารคัดหลั่งให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดไปตรวจ

○ **ท.รมมีผลพลาหารติดโควิด**  
พล.ร.พ.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว มีผลพลาหารสังกัดกองทัพเรือติดเชื้อโควิด-19 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ซึ่งขณะนี้ผลพลาหารรายนี้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากผลพลาหารได้ไปเล่นตะกร้อแล้วประสบอุบัติเหตุขาหักต่อมาแพทย์ตรวจพบเพิ่มเติมว่ามีอาการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยจึงนำตัวเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอน เบื้องต้นทราบว่าอาการไม่รุนแรงขณะที่คนใกล้ชิดรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องและเพื่อนร่วมงานต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ส่งผลพลาหารที่ติดเชื้อไปตรวจซ้ำอีกรอบที่ห้องแล็บของ รพ.จุฬาฯ ซึ่งผลจะออกในวันที่ 7 พ.ค. เนื่องจากผลตรวจครั้งแรกที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วพบว่าติดเชื้อ แต่พอตรวจซ้ำกลับพบว่าไม่ติดเชื้อจึงต้องส่ง รพ.จุฬาฯ ตรวจซ้ำ

○ **จับต้นขายน้ำกากอนามัย**  
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (สปอศ.ตร.) แถลงจับกุม นายพงษ์พันธ์ อ.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

นามวงศ์ อายุ 25 ปี ชาว จ.จันทบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาถือธงประชาชนและผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จับได้ที่ย่านพระราม 9 ซอย 3 แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากไปหลอกขายหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านทางเฟซบุ๊ก มีผู้เสียหายกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 5 แสนบาท ทั้งนี้ผู้เสียหายกว่า 20 ราย เป็นหมอและพยาบาล

### ○ กักตุนแมสก์ 3.9 แสนชิ้น

อีกด้าน พ.ต.ท.นันทิณี ฐิติธรรม สว.ก.ต.บ.น.๑ นำกำลังจับกุม นายอชิป (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ชื่อทาน้ำเข้าและครอบครัวครอบงำหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมเป็นผู้ผลิตและผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมฯ และเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) จับได้ในบ้านเลขที่ ๑๑/๗๓-๗๔ หมู่บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ซอย 6 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาพร้อมของกลาง หน้ากากอนามัย รวมกว่า 3๑๗,๕๒๐ ชิ้น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด ๑๖๐ ชิ้น ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 1,๑๗๕ ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 6 ล้านบาท อีกทั้งเมื่อคุมตัวตรวจปัสสาวะได้ผลเป็นบวกสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่า รับสินค้าดังกล่าวจากนายทุนคนหนึ่ง มาให้จัดเก็บสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผล ขณะที่ผลตรวจยาเสพติด ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้เสพไอซ์จริง นำตัวส่งสน.บางขุนเทียน ดำเนินคดี

### ○ สอบปมปกครองจับผู้ลี้ภัย

ที่ บข.น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบ.น. ในฐานะโฆษก บข.น. กล่าวว่า พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกษตรรา ผบ.น. สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าจับกุมผู้ลี้ภัยเม็กซิกันในพื้นที่สน.บางชัน เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมาว่ามีปล่อยปลละละของตำรวจในพื้นที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หรือไม่ หากพบว่าปล่อยปลละละจะต้องถูกพิจารณาโทษตามขั้นตอน ขณะที่ พล.ต.ต.สมประสงค์ เข็นท้วม รอง ผบ.น. ในฐานะรรท.ผบ.น.๑ กล่าวว่า สั่งการให้ สน.บางชัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยได้รับรายงานว่ามีสถานที่เล่นพนันทั้ง 3 แห่ง ลักลอบเปิดโดยอาศัยจังหวะที่ตำรวจในพื้นที่ต้องแบ่งกำลังไปตั้งด่านเคอร์ฟิวจึงเร่งให้สอบสวนเพิ่มเติมว่า ผู้พนันมีใครเป็นนายทุน และมีตำรวจพื้นที่ใดมีส่วนรู้เห็นหรือไม่โดยให้สอบสวนแล้วเสร็จภายใน 7 วัน

### ○ ใช้รถไฟฟ้า-รถไฟเพิ่ม 100%

นายสรพงศ์ ไพฑูริย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายนโยบายการจราจรทางเศรษฐกิจตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา พบมีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 4 พ.ค. มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า และรถไฟเกือบ 4 แสนคนต่อวัน แบ่งเป็น รถไฟฟ้า 2,151 คน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ 1๑,๐๘1 คน รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 14๐,๕๓๐ คน และรถไฟฟ้ามหานคร 2๓๓,๓๐๐ คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 พ.ค. ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ย 1.๘๑ แสนคนต่อวัน คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า หรือ 100% คาดการณ์ว่า ในวันที่ 7 พ.ค. จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งขอให้ประชาชนที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟ วางแผนการเดินทาง ป้องกันรักษาสุขภาพอนามัย สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เพื่อเวลาเดินทางและเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ขอความร่วมมือไปยังบริษัท และห้างร้านต่าง ๆ ช่วยเหลือเวลาในการทำงาน เพื่อจะได้ช่วยลดความแออัดในการเดินทาง

### ○ ยอมเปิดด่านป่าดงเบงการ์

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่ดินทำหนังสือไปยัง รว.การค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมาล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียได้แจ้งข่าวดีให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทราบว่ารัฐบาลมาเลเซีย ตัดสินใจอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้า

เพื่อการส่งออกด้วยวิธีขนส่งทางบกไปขึ้นระบบรางของประเทศมาเลเซียผ่านด่านป่าดงเบงการ์ได้แล้วในสินค้าทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการส่งออกไม้ยางพารา ผลไม้และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดด้วยโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เป็นต้นไป

### ○ ปิดแล็บ“รพ.ศูนย์ยะลา”

ที่ ยะลา จากกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ยะลา 40 คน แต่ผลยังไม่เป็นที่ยืนยันเนื่องจากตรงข้ามกับการตรวจครั้งที่ 2 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ทำให้ทาง สบค. ต้องสั่งให้ตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 3 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีตามขั้นตอนในการตรวจเชื้อ ก็คือปิดห้องแล็บของ รพ.ศูนย์ยะลาชั่วคราวไปก่อน เพื่อเป็นการซักระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ละเอียดอย่างสมบูรณ์โดยให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงสำหรับการตรวจสอบเชื้อในผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ครั้งต่อไป จะส่งตัวอย่างไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพฯ เพื่อความชัดเจน

### ○ กักแพทย์-พยาบาล 62 ราย

ที่ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ เหล็กสืบ ผวจ.นราธิวาส กล่าวว่า จากการพบคนไข้ อ.แฉ่ง เข้ารับการรักษาที่ รพ.สุโงโก-ลก ปกปิดความจริงไม่ให้ข้อเท็จจริงกับแพทย์ในการซักประวัติ ทั้งที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย โดยไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือคาเฟ่ซึ่งภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 นั้นทำให้ขณะนี้ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิด

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ○ กักแพทย์-พยาบาล 62 ราย

ที่ จ.นครราชสีมา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากการพบคนไข้อ.โควิด-19 เข้ารับการรักษาในจังหวัด ที่ รพ.สุโสมโก-ลก ปกปิดความจริงไม่ให้ข้อเท็จจริงกับแพทย์ในการซักประวัติ ทั้งที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย โดยไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือวาระที่ ซึ่งภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 นั้นทำให้ขณะนี้ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 62 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ 10 คน เพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้จังหวัดจะประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ ซึ่งอาจจะต้องประกาศปิดหมู่บ้าน 2 หรือ 3 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านจะแหม และหมู่บ้านกรือซอ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่สืบสวนโรคและคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ป่วยที่ปกปิดประวัติรายนี้ไม่บอกความจริงว่าเคยเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มลายูเซียและมีปัญหาในการรักษาตัว จนต้องย้ายจากชั้น 8 มารักษาตัวที่ชั้น 6 ก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้าห้องไอซียูจึงเป็นเหตุให้ รพ.ต้องปิดออร์โทรักษาส่ง 3 ออร์โท

## ○ ส่งตัวผู้หายป่วยกลับบ้าน

ที่ จ.สตูล บริเวณ รพ.ละงู นายธานี หะยีเยาะ นายอำเภอละงู พร้อม นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผอ.รพ.ละงู และทีมแพทย์พยาบาล ร่วมส่งตัวกลุ่มผู้ประกอบพิธีทางศาสนาจากวาระที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สตูลจนจังหวัดสตูลรวม 18 คน กลับบ้าน หลังจากการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่มีอาการติดเชื้อแล้วทีมแพทย์จึงอนุญาตให้สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้โดยจะต้องกลับไปสังเกตอาการที่บ้านต่ออีก 14 วัน และรับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำหมู่บ้านดูแลอาการอย่างใกล้ชิด

## ○ ผวก. โรงแรมเสี้ยชีวิต 1 ศพ

ที่ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่าวันนี้ในจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เสียชีวิต 1 ศพ เป็นผู้ติดเชื้อลำดับที่ 63 ของภูเก็ต ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปีอาศัยอยู่พักที่เขาลักเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดยก่อนที่จะป่วยได้กลับมาจากภูเก็ต วันที่ 19-21 มี.ค. ผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัวคือโรคปอดเรื้อรังรักษาต่อเนื่องที่คลินิก เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มี.ค.อาการไม่ดีขึ้นกระทั่งเสียชีวิต

## ○ เพชรบุรีปลดล็อกขายเหล้า

ที่ จ.เพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี ออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 743/2563 เรื่องแก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ใจความสำคัญคือ สถานที่ประเภทที่ 3 ร้านค้าปลีก ถ้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก ถ้าส่งชุมชน ถนนคนเดิน ตลาดนัด และตลาดนัด ให้สามารถจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ห้ามมีที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่าย โดยสถานที่เหล่านี้ยังคงต้องถือปฏิบัติตามกรมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เป็นต้นไป

## ○ วอนรัฐหยุดวิตกซื้อเหล้า

ที่ จ.อุดรธานี นายมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ ประธานกรรมการ ผก.บริษัท ตั้งถิ่นฐานซูเปอร์สโตร์ จำกัด ผู้บริหารห้างค้าปลีก-ค้าส่งรายใหญ่ใน จ.อุดรธานี กล่าวถึงกรณี นายกรัฐมนตรี จะห้ามห้างค้าปลีกและร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากปล่อยให้ประชาชนเข้าไปแย่งกันซุกซุนว่า ถือเป็นเรื่องดีที่คำนึงถึงความปลอดภัยแต่ในหลักความเป็นจริงไม่ต้องวิตกกังวล เพราะปัญหาวันนี้เกิดเพียงวันสองวันแรกที่เริ่มเปิดให้ขายเหล้า-เบียร์เท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นคนเริ่มมีเงินกลับมาซื้อเครื่องดื่มและเพียงพอกับความต้องการทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

## ○ เชียงใหม่จับฝ่าเคอร์ฟิวถือ

ที่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบ.ภ.จว.เชียงใหม่ กล่าวว่าคืนที่ผ่านมากำลังตำรวจตั้งด่านทั้งหมด 47 ด่านใน 25 อำเภอ สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 33 คน แยกเป็นคดีออกนอกเคหาสถานฯ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 26 คน และคดีมีวุ่ม 7 คน โดยยอดรวมคดีนี้ จ.เชียงใหม่ มีสถิติการจับกุมคดีตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-5 พ.ค. จับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดแล้ว 664 ราย คดีสำคัญ พ.ค.อ.สันชัย พานิชกุล ผกก.สภ.สันป่าตอง นำกำลังจับกุม นายเอกรินทร์ บ้านเรือน อายุ 66 ปี

ดำเนินคดีข้อหาออกนอกเคหาสถานฯ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว และขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา จับได้ที่จุดตรวจจุดคัดกรอง ถนนท่าวังพร้าว-ป่าตอง หมู่ 3 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง อีคดี พ.ค.อ.ณัฐกมล แก้วกำเนิด ผกก.สภ.แม่ใจ นำกำลังจับกุมนายเคอวัน ลุงโงง สัญชาติเมียนมาในข้อหาออกนอกเคหาสถานฯ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว และเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

## ○ พก"ยานรค"ฝ่าเคอร์ฟิว

ที่ จ.สุพรรณบุรี พ.อ.ณัฐภัทร์ หาญสมบูรณ์ รองเสนาธิการ มทบ.17 นำกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.อุททอง ออกลาดตระเวนช่วงเคอร์ฟิว จับกุม น.ส.สายฝน บรรจง อายุ 32 ปี พร้อมยานพาหนะ 1 เม็ด อีกรายจับกุม นายเสรี ชาวสวน อายุ 28 ปี พร้อมของกลางเคหาสถานฯ 0.73 กรัม จับได้บริเวณถนนอุททอง-บ้านกระเจิง อ.อุททอง ดำเนินคดี นอกจากนี้ นายวัฒนกันยังขึ้น ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ปลอ่ยแถวชุดเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 และเฝ้าระวังผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกอบด้วยบริเวณที่พักสายตรวจ ต.โคกช้าง (หน้าทางเข้าโรงเรียนทุ่งคลี-โคกช้าง) ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช แยกเจ้าพระยาสันทางท่าช้าง-ด่านช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช แยกหนองพิกาด่านช้าง (ทางขึ้นเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง วังเวียงสามชุก อ.สามชุก) หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีเด็ดขาด

## ○ กัมพูชาเดินทางกลับประเทศ

ที่ จ.สระแก้ว พ.ต.ชชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1201 พร้อม พ.ต.ท.ภูมิสิทธิ์ ตั้งวิทย์เดชา รอง ผกก.สภ.คลองลึก ร่วมควบคุมตัวนายเชือนเม็ง และนางนวม ชาวเวิน สามีภรรยาชาวกัมพูชา ที่กำลังเดินทางเข้าไปในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ แต่ในตัวไม่มีเอกสารเดินทาง ก่อนทั้งคู่สารภาพว่า ไปรับจ้างทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ใน จ.ลพบุรี ต่อมาเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าของฟาร์มหยุดกิจการ ส่งผลให้ตกงานแถมไม่ได้ค่าจ้างจึงต้องเดินทางจาก จ.ลพบุรี ใช้เวลา 7 วัน มาถึงวงเวียนหน้าศาลพระนครสาร จ.ปราจีนบุรี ก่อนมีชายไทยไม่ทราบชื่อมาสอบถามเรื่องราว พร้อมให้เงินคนละ 100 บาท เป็นค่ารถเดินทาง จึงนั่งรถโดยสารมาลงที่อรัญประเทศ และเตรียมจะเดินทางกลับกัมพูชาจึงนำตัวผลักดันกลับประเทศ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## สธ.ยันผลตรวจ40คนยะลา ไม่ติดโควิด-19 แล็บกลางเข้ครอบงวมเป็นลบ นรกกักหมอ-จนท.62ราย สัมผัสผู้ติดเช้ปกปิดข้อมูล ข่าวดีทดสอบวัคซีนนำพอใจ ศบค.พบไทยป่วยเพิ่ม1ตาย1

ศบค.แถลงพบผู้ติดเช้ใหม่ 1ราย เสียชีวิต 1 เป็นชาย  
ชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตสะสม 55 คน รักษาตัวในรพ.  
173 หายกลับบ้านแล้ว 2,761 คน เล็งขยายเกณฑ์  
ตรวจหาคนติดเช้ ใครมีข้ออาการคล้ายหวัด เข้าตรวจ  
คัดกรองได้ ด้าน สธ.แถลงผลตรวจ 40 ผู้ต้องสงสัย  
ที่ยะลารอบ 3 เป็นลบ ไม่ติดเช้โควิด-19 ขณะที่การ  
ทดสอบวัคซีนต้นแบบให้ผลนำพอใจหลังฉีดให้หนูทดลอง  
แล้ว กระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้น “ผู้ว่านราฯ” สั่งกักเจ้าหน้าที่-  
แพทย์ 62 คน รพ.สุโงโก-ลก เหตุคนป่วยปกปิดข้อมูล  
ไม่บอก มาจากพื้นที่เสี่ยง ร่วมกิจกรรม“ดาวห้”

▶> ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ อาชีพพนักงานนวดที่เดินทางกลับมาจากรัสเซียเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พร้อมคนอื่นในเที่ยวบินอีก 70 คน โดยพักอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐที่ จ.สมุทรปราการ ผู้ป่วยรายนี้มีไข้ จึงส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ และยืนยันผลตรวจเป็นโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,989 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 173 ราย หายป่วยสะสม 2,761 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 55 ราย

### ติดเชื้อ1-ตาย1ชาวออสเตรเลีย

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 55 เป็นชายออสเตรเลีย อายุ 69 ปี อาชีพผู้จัดการโรงแรมที่ จ.พังงา ป่วยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม มีอาการไอ อ่อนเพลีย มีไข้สูง เข้ารักษาตัวที่คลินิกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดลดลง อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต เอกซเรย์พบปอดติดเชื้อรุนแรง และผลตรวจเป็นโควิด-19 จากนั้นมีอาการเหนื่อยมากขึ้น ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีภาวะแทรกซ้อนทางไต และเสียชีวิต วันที่ 5 พฤษภาคม

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,697 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 380 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 707 ราย ผู้ป่วยสะสมใน 68 จังหวัด 2,989 ราย กทม. พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดที่ 1,526 ราย มี State quarantines 14 ราย ภูเก็ต 220 ราย

และนนทบุรี 1,697 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 380 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 707 ราย ผู้ป่วยสะสมใน 68 จังหวัด 2,989 ราย กทม. พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดที่ 1,526 ราย มี State quarantines 14 ราย ภูเก็ต 220 ราย นนทบุรี 157 ราย ชะลา 118 ราย มี State quarantines 8 ราย สมุทรปราการ 114 ราย State quarantines 1 ราย ชลบุรี 87 ราย มี State quarantines 4 ราย บิดคานี 79 ราย มี State quarantines 12 ราย สงขลา 44 ราย มี State quarantines 19 (+60) ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 39 ราย นราธิวาส 29 ราย นครปฐม 22 ราย จังหวัดอื่นๆ 21 ราย

### 40คนที่ยะลาผลไม่ติดเชื้อโควิด

ส่วนความคืบหน้าการตรวจผู้ต้องสงสัย 40 คน ใน ยะลา หลังผลตรวจเชื้อ 2 ครั้งแรกไม่ตรงกันจึงต้องส่งเชื้อตรวจในห้องปฏิบัติการครั้งที่สามนั้น นพ.ทวีศิลป์เผยว่า เบื้องต้นได้รับรายงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันไม่พบผู้ป่วยยืนยัน ผลเป็นลบ

### ขยายเกณฑ์ตรวจเชื้อมีไข้ก็เช็กได้

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ส่วนจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีการขยายเกณฑ์ แต่ล่าสุดปลายเดือนเมษายนยอดผู้เข้าตรวจจำนวนลดลง สธ.จึงขยายเกณฑ์การตรวจ โดยหากใครมีไข้คล้ายไข้หวัดหรือรับรู้กลิ่นได้น้อยลง เข้ามาตรวจได้เพื่อขยายให้ได้มากขึ้น ยิ่งตรวจเจอเยอะยิ่งดี หากไม่เจอก็ไม่ใช่ ซึ่งกองระบาดวิทยาจะปรับเกณฑ์และตรวจหาผู้ป่วย เพื่อดึงเคสออกมาให้ได้มากที่สุด ขณะนี้กลุ่มจังหวัดที่พบผู้ป่วยยังคงมี 34 จังหวัด จำนวนผู้เข้าเกณฑ์สงสัยต้องตรวจเชื้อ (PUI)ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าข่าย PUI เข้ามา 54,600 ราย

### กักตัวสถานที่รัฐสะสมกว่า1.2หมื่น

โฆษก ศบค.กล่าวด้วยว่า วันที่ 6 พฤษภาคม มีคนไทยกลับจากเมียนมา 59 ราย เยอรมนี 110 ราย ปากีสถาน 122 ราย และวันที่ 7 พฤษภาคม เกาหลีใต้ 150 ราย แอฟริกาใต้ 150 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-5 พฤษภาคม เดินทางเข้ามาแล้ว 4,637 ราย จาก 27 ประเทศ

ส่วนยอดสะสมผู้ที่อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-5 พฤษภาคม มี 12,847 ราย กลับบ้านแล้ว 3,921 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 8,026 ราย พบเชื้อ 85 ราย ส่วนการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ อย่างที่มาเลเซีย สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซียเข้าไปดูแลคนไทยตามรัฐต่างๆ แล้ว 29,491 ราย

### ແຫກກຸ່ມຮ່ວມປຸນຮວນລຸດລຸມ449ແຫ່ງ

ໃນດ້ານປຸກປັດກວດຮວງສອບ 6 ກິຈກາງ ຫຼືອກິຈກາງທີ່ ສປປ.ລາວມີຜ່ອນຄາຍ ເປີດດຳເນີນກິດໄດ້ປະຈຳວັນທີ່ 5 ພຸດພະຄາງ ມີກວດຮວງທັງທອດ 12,996 ແຫ່ງ ປຸກປັດ ຕາມມາດຕາກ 12,547 ແຫ່ງ ມີປຸກປັດຕາມ 449 ແຫ່ງ ແລະດັ່ງແຕ່ມີກວດຮວງປຸນຮວນ 3 ວັນ ພົບຜູ້ມີປຸກປັດຕາມມາດຕາກລຸດລຸມ ດ້ອນຮ່ວມ ແລະໂມຍາກໃຫ້ປັບຕາກທີ່ ມີປຸກປັດຕາມ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ປຸກປັດຕາມ ມາດຕາກ ເຊັ່ນ ຮ້ານອາຫາກເຮືອນດັ່ງປຸກປັດ ຕາມມາດຕາກມາກຊັ້ນ ຈິ່ງອາກາດໃຫ້ຮ່ວມມືອ ກັນຮ່ວມເປີດເຮີນດັ່ງຈະຄວບຄຸມໂຣດໄດ້

### ແນະສາມຜູ້ກວດກາເດີນອອກຄຳລັງດັ່ງວິ່ງ

ຜູ້ສື່ຂ່າວຄາມວ່າ ປະຊາຊາກສັບສນ ເຖິງວ່າກິດກອດຄຳລັງຄາຍໃນສາວນສາຮາຣະ ເນື່ອຈາກກຸມຮ່ວນາມັຍເດີນວ່າກວດສາມໄດ້ ຜູ້ກວດກາວິ່ງເປັນອັນດຣາຍ ແຕ່ກຸມ.ຮະບຸວ່າ ຫາກຈະວິ່ງດັ່ງສາມຜູ້ກວດກາ ນພ.ທວີສິລປິ ຄລ່າວ່າ ດອນນີ້ກວດກາຄຳລັງຄາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື ກວດກາເດີນໂດຍສາມຜູ້ກວດກາອາກາດ ເພາະ ກວດກາສາມຜູ້ກວດກາວິ່ງອາກາດໃຫ້ອາກາດ ຂ້າສູ່ຮ່າງຄາຍໂມ່ເຖິງພອ ຈິ່ງໂມ່ແນະນຳໃຫ້ ຜູ້ກວດກາວິ່ງ ຫຼືອດ້າດັ່ງວິ່ງ ດັ່ງຄວາມດ້ານ ພັງໃນຮະຍະ 10 ເມຕາ ມີມັກວິ່ງດາມມ່າ ເພາະຫາກວິ່ງໂຄລິເກີນ 10 ເມຕາ ອາກາດໃຫ້ ໄດ້ຮັບລະອອດຟອຍຈາກຜູ້ທີ່ວິ່ງຢູ່ຂ່າງຜ່ານ ຂ້າວ່າອ່າໃຫ້ວິຊິກາວິ່ງເລຍ ເພາະກວດກາ ຄື່ງຂັ້ວໂມ່ກິດ້າໃຫ້ຜູ້ເວີເດີນເວີໄດ້

### ຜລແລັບສຸ.ຍັນຍະລາ40ຮ່ວມໂມ່ດັ່ງເຮືອ

ວັນເດີຍວ່າກັນ ທີ່ກະຮວງສາຮາຣະຄຸສຸ ນພ.ໂອກາສ ກາຣິຍິກວິນພັງສີ ອຮິບດັກຣມ ວິທະຍາສາດຮັກຮາຣະພາຍັ ແລ່ງສາວນສາຮາຣະ ຮະບາດຂອງເຮືອວິຣັດໂຄວິດ-19 ໃນດ້ານກວດ ຮວງກວດເຮືອຈາກ 40 ດ້ວຍວ່າງຂອງ.ຍະລາ ທີ່ຜລຮວງ 2 ຄື່ງໂມ່ດຣກັນ ດ້ວຍຜລຮວງ ຄື່ງເຮືອທີ່ຮ່ວມປຸກປັດກວດກາຈັງຮວງຍະລາເປັນ

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

บวก และครั้งที่ 2 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสงขลา เป็นผลว่า จากการนำเชื้อทั้ง 40 คน มาตรวจซ้ำรอบที่สามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ให้ผลเป็นลบ คือ ไม่ติดเชื้อ ถือเป็นข่าวดีของวันนี้ โดยจะส่งผลให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดยะลาต่อไป

## ผิดพลาดอ้างตรวจตัวอย่างมาก

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการตรวจในห้องปฏิบัติการ สามารถเกิดความผิดพลาดได้ทุกที่ แต่ต้องเร่งหาสาเหตุ จึงส่งผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนื่องจากห้องปฏิบัติการจังหวัดยะลา เป็นที่แรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตรวจตัวอย่างเชื้อโควิด-19 ถึง 700-800 รายต่อวัน เนื่องจากมีผู้เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย เป็นการตรวจจำนวนมาก เป็นภาระงานที่หนัก เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลตรวจอีก ห้องปฏิบัติการจังหวัดยะลา จะตรวจควบคู่กับห้องปฏิบัติการจังหวัดสงขลาทุกครั้ง ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ขอชื่นชมว่าจังหวัดยะลาสามารถช่วยคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างดี

## ข่าวดีหนูนุรักษ์ชินจุฬาทรงคุณภูมิขึ้น

นพ.โอกาส การชัชวาลวงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยถึงความคืบหน้าการทดสอบวัคซีนของนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า มีข่าวดีการทดสอบวัคซีนของไทย ร่วมกันระหว่างรพ.จุฬาฯ ศิริราชพยาบาล รามธิบดีและอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ทราบว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับผลการทดลองวัคซีนของทีม ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เรียกว่า DNA วัคซีน โดยได้ทดสอบ

ในสัตว์ทดลองคือ หนู ด้วยวิธีฉีดวัคซีนต้นแบบเข้าไปในตัวหนู และเอาเลือดของหนูมาตรวจสอบว่า มีภูมิคุ้มกันหรือเกิด Antibody (แอนติบอดี) ขึ้นหรือไม่นั้น ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหนูที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบของทางจุฬาฯพัฒนา มีการสร้างแอนติบอดีขึ้นในระดับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นจะมีการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในหลายรูปแบบทั้งในสัตว์ทดลองและเอาเลือดมาตรวจซ้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดแอนติบอดีที่มีประสิทธิภาพและได้ขนาดรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ในคนต่อไป

## นายกฯสั่ง กต.เร่งนำคนไทย ตปท.กลับ

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนและอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการกลับประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยที่ตกค้างในฮ่องกงและมาเก๊ากลับประเทศไทย 161 คน โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE631 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 14.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 16.05 น. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากรัฐบาลฮ่องกงและมาเก๊า โดยเฉพาะ

ภารกิจนำคนไทยในมาเก๊าเดินทางมาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จัดเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Maldivian Airlines นำคนไทยที่ตกค้างในมัลดีฟส์ 131 คน เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ติดค้าง ผู้ไม่มีถิ่นพำนักถาวรในมัลดีฟส์ พนักงานเรือสำราญและบริษัท ทั้งนี้ เที่ยวบินดังกล่าวจำเป็นต้องจำกัดจำนวนที่นั่งเนื่องจากเงื่อนไขด้านสาธารณสุขขณะนั้น สำหรับผู้ติดค้างเหลืออยู่ในมัลดีฟส์และศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหาเที่ยวบินกลับไทยให้โดยเร็ว โดยคำนึงถึงระบบกักตัวในประเทศแต่ละวัน หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +94 3070747 +94 3070748 และในกรณีมัลดีฟส์ติดต่อกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้อีกทางหนึ่ง ที่ +960 7398765

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ยังแจกถุงยังชีพให้คนไทยในศรีลังกาที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยแต่ยังไม่สามารถกลับได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่นระหว่างแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแจกเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้ชุมชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยแล้ว

## พร.รับพลทหารถูกประทุพ้วยโควิดนาย

สำหรับสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ (โฆษก ทร.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่ามีพลทหาร

## มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ข่าวประจำวันพลุหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สังกัดกองทัพเรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ขณะนี้ พลทหารคนดังกล่าวเข้ารักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก พลทหารไปเล่นตะกร้อแล้วประสบอุบัติเหตุขาหัก ต่อมาแพทย์ได้ตรวจพบเพิ่มเติมว่ามีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย จึงนำตัวเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนการแพทย์ตามปกติ เบื้องต้นทราบว่าอาการไม่รุนแรง ขณะที่คนใกล้ชิด รวมถึงคนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อนร่วมงานก็ต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

### นราธิวาสกัก 2 จนท.-หมอหลังผู้ป่วยปิดข้อมูล

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากกรณีคนไข้จาก อ.แว้ง จ.นราธิวาส เข้ารับการรักษาอาการไข้หวัด ที่โรงพยาบาลสุโหงโกลก จ.นราธิวาสได้ปกปิด ไม่ให้ข้อเท็จจริงกับแพทย์ ในการซักประวัติ ทั้งที่คนไข้เดินทางกลับจากมาเลเซีย โดยไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา กระทั่งผู้ป่วยคนดังกล่าวได้เข้าห้องไอซียู เนื่องจากพบว่าเป็นผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนี้ถึง 62 คน เพื่อดูอาการ 14 วัน

ด้านนพ.อินทร์ จันแดง ผอ.โรงพยาบาลสุโหงโกลก กล่าวเพิ่มเติมว่า แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ของ รพ.สุโหงโกลก ป้องกันตัวอย่างดี ในการสัมผัสกับผู้ป่วย เชื่อว่าคงไม่มีใครติดเชื้อ

จากผู้ป่วยรายนี้ แต่ก็ต้องทำตามระเบียบให้บุคลากรทั้ง 62 คน กักตัว 14 วัน สำหรับผู้ถูกกักตัวเป็นแพทย์ 10 คน ที่เหลือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงายทำ ความสะอาด โรงพยาบาล สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย แต่ก็ยอมรับว่า การที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ถูกกักตัว 62 คน กระทบกับการให้บริการผู้ป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่าย.นราธิวาส ประชุมร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยอาจต้องประกาศปิด 2 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านเจ๊ะเหม และหมู่บ้านกรือซอ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนโรค และคัดกรองเบื้องต้น โดยตั้งจุดตรวจปิดเส้นทางห้ามเข้า-ออก

### กระบี่สั่งคนสัมผัสผู้ติดเชื้อรายงานตัว

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกระบี่สั่งบุคคลกว่า 30 คน ที่สัมผัสกับหญิงไทยอายุ 29 ปี ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 20 ของจังหวัด เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นการด่วน หลังซักประวัติ ทราบว่าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมพาราไดซ์ รีสอร์ท เกาะพีพี และมีประวัติพักที่ห้องพักพนักงานของ โรงแรมกับแฟน ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน จากนั้นเดินทางไปซื้อของที่ตลาดปลาช่อนเกาะพีพี พร้อมเพื่อน และวันที่ 21 เมษายน โดยสารเรือหางยาวจากโรงแรมพาราไดซ์ไปโรงแรมพีพีบนอันวิลลา ต่อมาไปตรวจคัดกรองซักประวัติเสี่ยง และเดินทางไปตลาดปลาช่อน และซื้อของที่ร้านขายของชำ ทำให้มีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยมากกว่า 30 คน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกระบี่จึงขอให้ผู้ที่เคยเดินทางไปสถานที่ดังกล่าวเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำในการสังเกตอาการ และกักตัว 14 วัน สำหรับกระบี่มีผู้ติดเชื้อสะสม 20 คน รักษาหายแล้ว 16 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



ต่อ : อังกฤษ - หน้า 11

# มั่นคง ครองไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## อังกฤษ

ของสหรัฐ ประกาศขณะเยือนรัฐแอริโซนา ว่าถึงเวลาที่สหรัฐจำเป็นต้องเปิดเศรษฐกิจของประเทศแล้ว แม้ว່นั้นจะหมายความว่า อาจมีคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของโควิด-19 มากขึ้นก็ตาม ทรัมป์กล่าวด้วยว่า วิกฤติโควิด-19 จะต้องผ่านไป ไม่ว่าจะจะมี หรือไม่มีวัคซีนก็ตาม โดยทรัมป์กล่าวขณะไปเยือนโรงงานของบริษัทฮันเนเวลล์ ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนาที่กำลังผลิตหน้ากากอนามัยแบบ N95 แต่กลับไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งๆ ที่มีป้ายที่ติดไว้ภายในโรงงาน เขียนอย่างชัดเจนว่าให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อสัปดาห์ก่อน รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ก็เพิ่งถูกวิจารณ์ กรณีที่ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ขณะไปเยือนโรงพยาบาลมิชิแกน คลินิกในรัฐมินเนโซตา แต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแก้ตัวแทนทรัมป์ว่า ทางโรงงานแจ้งมาว่า คณะของทรัมป์ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยก็ได้

## สหรัฐคลายล็อกแต่คุมไม่อยู่

ขณะเดียวกัน รัฐต่างๆ ในสหรัฐก็ยังคงเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจและคลายมาตรการล็อกดาวน์ แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงควบคุมไม่ได้ และตัวเลขคาดการณ์ยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐล่าสุด มีแต่รุนแรงมากขึ้น โดยเอกสารภายในของซีดีซีที่หลุดรั่วไปถึงสื่อในสหรัฐ คาดการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐ อาจเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 3,000 คน และคิดเชื่อรายใหม่วันละ 200,000 คน ภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ในขณะที่มหาวิทยาลัยยอชิงตัน คาดการณ์ล่าสุดว่า ยอดผู้เสียชีวิตโควิด-19 ในสหรัฐ อาจสูงที่สุดถึง 135,000 คน ภายในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวจากการคาดการณ์ครั้งก่อนเมื่อ 17 เมษายนที่ผ่านมา ส่วนตัวทรัมป์เองยังคงกล่าว ตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐ จะอยู่ที่ 100,000 คนในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

ด้านนายไมค์ ออสเตอร์โฮล์ม ผู้ดูแลศูนย์วิจัยและนโยบายโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมินเนโซตากล่าวว่า การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ในสหรัฐจะยังไม่หยุดจนกว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 60-70% ของชาวอเมริกันทั่วประเทศ ความคิดที่ว่า การติดเชื้อไวรัสกำลังจะสิ้นสุดลงไม่นานนั้น ขัดแย้งกับหลักจุลชีววิทยาอย่างมาก

## อังกฤษตายแซงขึ้นอันดับ 2 โลก

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในอังกฤษ นายโดมินิก ราบ รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ ขึ้นอันดับหนึ่งผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ของอังกฤษอยู่ที่ 29,427 ราย สูงเป็นอันดับสองของโลก แซงหน้ายอดผู้เสียชีวิตที่อิตาลีอยู่ที่ 29,315 ราย โดยทั้งอังกฤษและอิตาลี ใต้นับตัวเลขผู้เสียชีวิตเฉพาะกรณีที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวกเท่านั้น นายราบระบุว่า ยังไม่ต้องการนำตัวเลขของอังกฤษไปเทียบกับชาติอื่นๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการระบาด และได้เห็นข้อมูลการเสียชีวิตอย่างครอบคลุมของชาติอื่นด้วย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยข้อมูล ว่าได้ออกใบมรณบัตรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 27,300 ใบ ก่อนวันที่ 24 เมษายน และเมื่อนำไปนับรวมกับใบมรณบัตรที่ออกหลังวันที่ดังกล่าว ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตมีมากกว่า 32,000 ราย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อและได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ทุกคน จึงทำให้ต้องฟังข้อมูลที่ยืนยันจากรัฐบาลมากกว่า

ด้าน ดร.คลอเดีย เปาโลนี ประธานสหภาพสมาคมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการโรงพยาบาล ระบุว่า คณะรัฐมนตรีของอังกฤษต้องหาคำตอบเรื่องการรับมือกับวิกฤติที่ไม่ดีพอนี้ เธอระบุว่า อังกฤษต้องเปิดการสอบสวนการจัดการของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ ในลักษณะการได้สวนสาธารณะ เพื่อจะได้เข้าใจว่าทำไมอังกฤษกลายเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นในยุโรป โดยควรมีการตั้งคำถามว่ารัฐบาลจับตัวรวดเร็วพอหรือไม่ และควรเตรียมตัวดีกว่านี้ด้วยการเพิ่มศักยภาพการตรวจหาเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะที่ประธานสภาสมาคมแพทย์แห่งอังกฤษ ดร.ชาน นัคพอล ระบุว่า สถิติของอังกฤษนั้นน่ากังวลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการที่อังกฤษเกิดการระบาดซ้ำกว่าชาติอื่น ในอนาคตจึงจำเป็นต้องมีการทบทวนว่า รัฐบาลดำเนินการอย่างไร และแนวทางที่ใช้เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นจริงหรือไม่

## ‘อิสราเอล’ ทำวัคซีนสำเร็จ

นาฟตาลี เบนเนตต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล เปิดเผยว่าสถาบันเพื่อการวิจัยทางชีวภาพแห่งอิสราเอล หรือ The Israel Institute for Biological Research (IIBR) สามารถทำวัคซีนสู้กับโควิด-19 ได้แล้ว หลังจากพัฒนาการระบุแอนติบอดีที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ

การยืนยันจากรัฐบาลอิสราเอล ว่า การพัฒนาครั้งสำคัญ (significant breakthrough) ซึ่งทีมนักวิจัยอิสราเอล ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการวิจัยเกี่ยวกับสารภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อผลิตวัคซีน และได้จดสิทธิบัตรแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ อิสราเอลจะหาพันธมิตรผลิตวัคซีน เพื่อจำหน่ายต่อไปโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปีหน้า (พ.ศ.2564)

“IIBR เป็นสถาบันแรกที่บรรลุความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ตรงตามปัจจัยทุกอย่าง คือ สัดส่วนอันตรายจากโปรตีนต่ำมาก, ความสามารถของแอนติบอดี และการทดสอบแบบจำเพาะเจาะจงลงไปกับโรค” เบนเนตต์ กล่าว

ขณะเดียวกัน “นิวออร์ก ไทม์ส” ได้อ้างคำพูดของ ชามูเอล ซาปรีรา ผู้อำนวยการ



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ของ IIBR ว่า สูตรแอนติบอดีนี้ ได้รับการสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ทำสัญญาด้านลิขสิทธิ์สำหรับการพัฒนาออกมาเป็นวัคซีนในเชิงพาณิชย์ “แอนติบอดีในตัวอย่างเช่นโปรตีนระบบภูมิคุ้มกันที่ตกค้างจากการที่เอาชนะเชื้อโคโรนาไวรัสได้สำเร็จนั้น เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวิธีการรักษาที่เป็นไปได้”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ทำเนียบรัฐบาลอิสราเอล ออกแถลงการณ์ครั้งสำคัญเกี่ยวกับการเมืองของประเทศ ว่า เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคลิคุด ซึ่งมีสถานะผู้นำรัฐบาลรักษาการ และ พล.ท.เบนนี กันตซ์ ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคน้ำเงิน-ขาว ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติร่วมกัน

### สิงคโปร์ติดเชื้อพุ่ง 2 หมื่น

ส่วนสถานการณ์ในเอเชีย กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์รายงานว่าพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มอีก 788 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมในขณะนี้เพิ่มขึ้นทะลุ 20,000 คน ไปอยู่ที่ 20,198 คน สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสิงคโปร์ส่งผลให้บรรยากาศทั่วไปในสิงคโปร์ที่เคยคลั่งกักตักอยู่ในสภาวะเงียบเหงา ตามสถานที่ท่องเที่ยวและย่านการค้า มีผู้คนเบาบาง ขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 1

มิถุนายน แต่อนุญาตให้บางธุรกิจเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมนี้ การทำธุรกิจที่บ้าน บริการซักรีด ร้านตัดผม จะให้เปิดได้ นักเรียนบางส่วนจะสามารถกลับไปเรียนได้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม สถานที่ทำงานบางแห่งจะอนุญาตให้ทยอยเปิด ขึ้นกับความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความสามารถในการแพร่เชื้อ

### สเปนขยายพรมแดนเงิน

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ของสเปนจะหาทางรวบรวมเสียงข้างมากในรัฐสภาให้มากพอที่จะขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกสองสัปดาห์ ในขณะที่เตรียมยกเลิกมาตรการปิดเมืองที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รัฐบาลผสมของนายซานเชซมีเสียงไม่ถึงครึ่งในสภา แต่ได้รับการรับรองจากพีเอ็นวี (PNV) ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยม แคว้นบาสก์และพรรคชีวดา คานอส สายกลางขวาว่า จะลงเสียงสนับสนุนให้ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะครบกำหนดในวันเสาร์นี้ช่วยให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากสามารถเอาชนะฝ่ายค้านสายอนุรักษ์นิยมที่คัดค้านการขยายออกไปอีก 2 สัปดาห์ และจะเป็นการขยายเป็นครั้งที่ 4 หลังใช้มาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ตามที่รัฐบาลระบุว่าจะจำเป็นเพื่อจำกัดการเดินทาง ในขณะที่สเปนเตรียมยกเลิกมาตรการปิดเมืองที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มเปิดอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ชาวสเปนสามารถออกกำลังกายนอกบ้านตามเวลาที่กำหนด

### สรุปตัวเลขยอดป่วยตาย

สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อเช้านี้ที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยได้รวมยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 212 ประเทศอยู่ที่ 3,744,021 ราย เสียชีวิต 258,873 ราย รักษาหาย 1,248,825 ราย

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 1,237,761 ราย เสียชีวิต 72,275 ราย สเปน ติดเชื้อ 250,561 ราย เสียชีวิต 25,613 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 213,013 ราย เสียชีวิต 29,315 ราย อังกฤษ ติดเชื้อ 194,990 ราย เสียชีวิต 29,427 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ‘ห้าง’ ล้ม 17 พค. ‘เฟส 2’ รีเซ็ตาร์ต

ผลรอบ 3 ระยะเวลาไร้ติดเชื่อ  
ป่วยเพิ่มแค่ 1 คนดับอีก 1  
แนวมาตรการ ‘ตีกอล์ฟ’  
เดินในสวนฯ สวมแมสก์

ศบค.ชี้วิ่งใส่หน้ากากไม่ติ  
แนะเดินแทน เผยติดโควิด  
เพิ่ม 1 รายมาจากรัสเซีย  
ส่วนดับ 1 รายชาวออสเตรเลีย  
ทร.เร่งเช็กกำลังพลติดเชื่อ  
(อ่านต่อหน้า 8)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพลุ่สบัติที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นมาตรฐานของประเทศไทยในการตรวจหาเชื้อ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่ ประเด็นที่ 1. จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นส่วนกลางอีกครึ่ง พบว่าผลการตรวจทั้ง 40 รายและให้ผลเป็นลบเช่นเดียวกับการตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการตรวจจากแล็บของ จ.ยะลา พบว่าเปรียบเทียบที่เป็นตัวควบคุมเนกาทีฟ คอนโทรล (Negative control) ให้ผลเป็นบวก พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ผลสุดท้ายผลทางห้องแล็บมีผลเป็นลบ ต่อไปห้องแล็บต้องรายงานข้อมูลไปยังผู้ส่งตัวอย่างตรวจ คือ แพทย์ผู้ทำการตรวจ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องมืข้อมูลทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรคของผู้ได้รับการตรวจ ดังนั้นเมื่อมีการส่งผลทางห้องแล็บกลับไปแล้ว แพทย์ผู้ดูแลผู้ได้รับการตรวจทั้ง 40 รายนี้จะต้องนำข้อมูลไปประมวลอีกครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อดำเนินตามมาตรการต่างๆ ต่อไป

## ทีมตรวจพบแล็บภาระหนัก

นพ.โอภาสกล่าวว่ ประเด็นที่ 2 คือเมื่อตัวควบคุม เนกาทีฟ คอนโทรล ให้ผลบวก ก็จะต้องมีการหาสาเหตุต่อไป ขณะนี้ได้ส่งทีมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ไปตรวจห้องแล็บสาเหตุ รวมถึงดูสถานที่ปฏิบัติงานจริง เบื้องต้นไม่พบความผิดปกติหลัก (major error) แต่พบว่ามีบางสิ่งสามารถปรับปรุงได้ เช่น 1.ภาระงานหนักมาก การจัดการคือให้มีการตรวจจำนวนมาก จะต้องแบ่งบางตัวอย่างส่งมาตรวจทางห้องแล็บอื่นๆ ช่วยตรวจ 2.ด้วยภาระงานที่เยอะ อาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์การตรวจเพื่อให้เกิดความแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้มากขึ้น ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญค้นพบว่า จ.ยะลา เป็นจังหวัดแรกในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถสร้างห้องแล็บ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ที่ผ่านมาตรวจตัวอย่างไปแล้วกว่า 4,000 ตัวอย่าง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ระดับหนึ่ง

## ให้ตรวจศูนย์แพทย์สงขลา

“ภาระงานค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่วงค้นหาเชิงรุก บางวันต้องตรวจตัวอย่างถึง 800 ตัวอย่างต่อวัน เป็นภาระงานต้องแบกรับ ทีมที่ลงไปเยี่ยมก็ให้ความชื่นชมและให้กำลังใจ สิ่งที่ควรปรับปรุง ได้นำเรียนกับผู้อำนวยการโรง

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

พยาบาลยะลาแล้ว ท่านเห็นด้วยว่าหลังจากนี้ จะมีการหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าจุดไหนควรปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเมื่อตรวจทางห้อง แล็บครั้งใหม่ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลาที่จะตรวจตัวอย่างควบคู่กันไป เพื่อให้ เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจ จากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบ การดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะสามารถเปิดห้องแล็บตรวจให้กับ ประชาชนได้อีกครั้ง” นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวว่า ขอย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ถือว่าทางโรงพยาบาลยะลา เจ้าหน้าที่ทาง ห้องแล็บสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน สามารถค้นหาสาเหตุของการผิดพลาด และมี มาตรการการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ ขอย้ำอีกครั้งว่าเหตุการณ์ที่มีการตรวจ คลาดเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ ในห้องแล็บทุก แห่ง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีอัตราการรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ให้หายได้เป็นลำดับต้นของโลก และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี อยากให้ ประชาชนมั่นใจว่าระบบมาตรฐานเรามีการตรวจ สอบและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

## คนไทยทำวัคซีนได้ผลดีในหนู

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้า ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา วัคซีนต้นแบบที่เรียกว่าดีเอ็นเอวัคซีน ทดสอบ ในสัตว์ทดลองคือ หนูทดลอง โดยการผลิตวัคซีน ต้นแบบเข้าไป ทำการตรวจหาภูมิคุ้มกัน หรือ แอนติบอดีในเลือดของสัตว์ทดลอง ผลการ ทดสอบจากห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ พบว่าหนูที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้นแบบ ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น มีภูมิคุ้มกันขึ้นเป็นที่น่าพอใจ นับว่าเป็นความ ก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย

นพ.โอภาส กล่าวว่า ถึงแม้ในขณะนี้การ ดำเนินการจะต้องเดินไปตามขั้นตอน อาจจะต้อง ตามหลังอยู่หลายประเทศ แต่ก็ยังเป็นอีกแนวทาง

หนึ่งในงานที่ต้องพยายามพัฒนาเพื่อให้สำเร็จ หลังจากนี้จะฉีดวัคซีนทดสอบอีกหลายรูปแบบ ในสัตว์ทดลอง และจะนำเลือกมาตรวจซ้ำอีก ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าภูมิคุ้มกันที่ขึ้นมามีประสิทธิภาพ และหาวิธีการใช้งานกับรูปแบบที่เหมาะสม

“ถือว่าเป็นข่าวดี ถึงแม้จะเป็นข่าวเล็กๆ แต่ เป็นความสำเร็จในก้าวเล็กๆ และในอนาคตเชื่อว่า เราจะสามารถพัฒนาวัคซีนให้ประสบความสำเร็จได้ และเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่คนไทยมีศักยภาพในการทำขึ้น” นพ.โอภาสกล่าว

## กรมสุขภาพจิตแนะฝ่าวิกฤต

นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพ จิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตเปิดตัวโปรแกรม หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตัวเองระยะสั้น 8 วัน มุ่ง เน้นความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะช่วยเสริม สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในการดูแลตนเอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการ ใช้หลักจิตวิทยาและสติในแนวสุขภาพจิต แนวทางในโปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่ อธิบายด้วยจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ รูปแบบ กิจกรรม เป็นการอธิบายและแนะนำวิธีการฝึก ปฏิบัติ สามารถฝึกตามได้ มีทั้งหมด 8 ครั้ง (8 วัน) วันละ 20-30 นาที หลังจากนั้นควรฝึกทุก วันเพื่อให้เป็นวิถีชีวิต ทั้งการฝึกสมาธิ ฝึกสติใน การทำกิจต่างๆ ฝึกสติในจิตใจปล่อยวางความ คิด และความรู้สึกลบ สติสื่อสาร สติเมตตา และให้อภัย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ทำเป็นสื่อออนไลน์ เสริมทั้งในระบบออนไลน์ และระบบ โมชั่น กราฟิกส์ ร่วมไปกับการดำเนิน ชีวิตอย่างมีสติทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและการใช้ชีวิตให้มีระยะห่าง เหมาะสม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.กลุ่มคนที่สงสัยว่า ติดเชื้อ ต้องกักกันตัวอยู่บ้าน 14 วัน 2.กลุ่ม ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง ที่กักตัวเอง 14 วัน 3.กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ต้องได้รับการรักษาในโรง พยาบาล แต่ยังทำกิจกรรมต่างๆได้ 4.กลุ่มผู้ติด เชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงมาก รักษาตัวในห้อง ไอซียู เมื่อพ้นจากอาการรุนแรงยังต้องฟื้นฟูอยู่

ในโรงพยาบาล 5.เจ้าหน้าที่ที่มีความเครียดจาก การงานและความเสี่ยงที่เพิ่มอย่างมาก และ 6.ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

## ฝึก 8 วันรับมือวิกฤตโควิด

“ลักษณะเนื้อหาโดยสังเขปของโปรแกรม การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 นี้ ประกอบด้วย วันที่ 1 ฝึกสมาธิใช้การรับรู้ลมหายใจ เพื่อ หยุดความคิด ช่วยลดความวิตกกังวล วันที่ 2 ฝึก สติพื้นฐาน ใช้การรับรู้ลมหายใจไว้เล็กน้อยและ รับรู้สิ่งที่กำลังทำ เพื่อช่วยให้ทำกิจต่างๆ โดยไม่ รับและแพร่เชื้อโควิด-19 วันที่ 3 สติในการกิน มีสติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและ ปลอดภัยจากโรค วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์

มีสติรับรู้อารมณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอารมณ์ลบ และช่วยจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น วันที่ 5 สติใคร่ครวญ สติในการรู้เท่าทันความคิดและ ใคร่ครวญ เราทำอะไรจากวิกฤตเปลี่ยนความ คิดลบเป็นความคิดบวก วันที่ 6 สติสื่อสาร มี สติในการฟังและพูด ช่วยให้สื่อสารถึงใจกับคน ใกล้ชิด วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัย ใช้ใจที่สงบเพื่อ แฝ่ความรักความปรารถนาดีให้กับตนเองและ ผู้อื่น ช่วยให้เปิดกว้าง แม้อยู่ในวิกฤต และใน วันที่ 8 สติเป็นวิถี แนะนำการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลัง ใจให้ผู้อื่น” นพ.จุมภฏกล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุ่สบัติที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๙)

## ต่อจากหน้า 8

### เฟส2

#### ลดความเครียดวิตกกังวล

นพ.จุมภฏกล่าวว่ ประโยชน์ที่จะได้รับคือผู้เรียนจะสามารถปรับตัวและจิตใจในช่วงที่รับมือผลกระทบจากโควิด-19 ให้อยู่ในระดับสมดุล ลดความเครียดความวิตกกังวล สามารถทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างปกติด้วยสติซึ่งช่วยป้องกันการรับเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่ผู้อื่นในวงกว้างต่อไป ช่องทางการเข้าใช้งานโปรแกรม ได้แก่ เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เว็บไซต์ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต รวมไปถึงช่องทางยูทูบและเฟซบุ๊กของกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตของสง่ากำลังใจให้แก่ประชาชนชาวไทย พร้อมพัฒนาไกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้คลายความวิตกกังวล เครียด กลัว เศร้า และจะต้องเข้าถึงและได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้อสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้ดี และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตระยะยาว ขณะเดียวกันหากรู้สึกหมดพลัง เครียด อย่เก็บไว้คนเดียว ให้หาคนปรึกษาหรือโทร.สายด่วนสุขภาพจิต 1323

#### แม่โครแบ่งรอบ-จำกัดซื้อเหล้า

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม่โคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดระเบียบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้มีมาตรการผ่อนปรน ว่า ได้มีการจัดระเบียบโดยมีการแบ่งรอบและจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการการ

เว้นระยะห่างทางสังคม (โซเชี่ยล ดิสเทนซิ่ง) รวมถึงมีการจำกัดจำนวนการซื้อในสินค้าบางประเภท และมีการจัดคิวในการเข้าใช้บริการ

“แม่โครทุกสาขาจะมีการจัดระเบียบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเรียบร้อย โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิบวีดีโอที่มีประชาชนแย่งซื้อเหล้า เบียร์อย่างชุลมุนนั้น เป็นเพียงช่วงสั้นๆ ใน 1 ชั่วโมงแรกที่เปิดขาย ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการซื้อเนื่องจากไม่ได้เปิดขายมานาน แต่หากสังเกตในคลิบวีดีโอจะพบว่า พนักงานได้ขอความร่วมมือให้ลูกค้าอยู่ในความสงบ และไม่ต้งแย่งกัน แต่ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้กำชับลูกค้าและขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี” นางศิริพรกล่าว

#### ติดเชื้อทั่วโลก3.72ล้านคน

สำนักข่าวเอพี เอเอฟพี และรอยเตอร์ รายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤษภาคม ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 3,729,046 คน สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 1,234,592 ตามด้วยสเปน 250,561 อิตาลี 213,013 อังกฤษ 194,990 ฝรั่งเศส 170,551 เยอรมนี 166,706 รัสเซีย 155,370 ตุรกี 129,491 และบราซิล 114,715 สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก โดยในหนึ่งวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 21,757 คน ตามด้วยรัสเซีย 10,102 บราซิล 6,449 อังกฤษ 4,406 เม็กซิโก 3,817 และอินเดีย 2,963 ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 258,372 อันดับแรกยังคงเป็นสหรัฐที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทะลุ 70,000 มายูที่ 72,054 ราย อังกฤษ 29,427 อิตาลี 29,315 สเปน 25,613 และฝรั่งเศส 25,531 ด้านผู้ติดเชื้อที่รักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 1,245,291 คน

#### อังกฤษตายแซงอิตาลี

ขณะที่มีรายงานว่ จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอังกฤษเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม แซงหน้าอิตาลีแล้ว ทำให้อังกฤษกลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของโลก

ทั้งนี้ อังกฤษมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 693 ราย ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 29,427 ราย แซงหน้าอิตาลีที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 236 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 29,315 ราย

อย่างไรก็ดี ตัวเลขจากสำนักงานสถิติของอังกฤษระบุยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่นั้น เนื่องจากมีการรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตในอังกฤษรวมถึงในเวลส์ ซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่มากกว่า 32,000 ราย ทำให้อังกฤษกลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุโรปไปทันที

การแข่งขันมาเป็นประเทศอันดับ 2 ที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกของอังกฤษเป็นที่คาดการณ์ล่วงหน้าจากหลายฝ่าย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปที่เคยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเริ่มมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในอังกฤษยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นอย่างต่อเนื่อง

อังกฤษกลายเป็นประเทศที่ 2 ในโลกที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดรองจากสหรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายประเทศได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานนับเดือน เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

#### รัสเซียยอดป่วยเพิ่มเกินหมื่น

เอเอฟพีรายงานว่า รัสเซียยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันพุ่งสูง ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 10,559 รายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 ราย เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน

จากยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศพุ่งสูงขึ้นไปเป็น 165,929 ราย แล้ว มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 1,537 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงมากกว่า 10,000 รายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา สถานการณ์ในรัสเซียสวนทางกับหลายประเทศในยุโรปที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงหลังสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น

ในรัสเซียมาตรการล็อกดาวน์จะมีไปจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม รัฐบาลประกาศว่าจะตัดสินใจ

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุ่ห้สบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

<p>คงมาตรการหรือผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ในกรุงมอสโก ศูนย์กลางการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อแล้ว 85,973 ราย และมีผู้เสียชีวิต 866 ราย</p>	<p><b>จีนป่วยเพิ่ม2-อู่ฮั่นเปิดเรียน</b> สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ของจีน แถลงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมว่า จีนพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย และพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการเพิ่มอีก 20 ราย โดยผู้ป่วย 2 รายใหม่นั้น เป็นผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในจีนตอนนี้อยู่ที่ 82,883 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,633 ราย</p>
<p><b>เอเชียตัวเลขทะลุ2.5แสนแล้ว</b> สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในเอเชียเพิ่มขึ้นทะลุ 250,000 รายแล้ว แต่ตัวเลขการแพร่ระบาดและการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อยังช้ากว่าในสหรัฐและยุโรป ปัจจุบันผู้ติดเชื้อร่วมในเอเชียอยู่ที่ 250,650 ราย หรือคิดเป็น 7% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก เมื่อเทียบกับยุโรปที่มีสัดส่วนของผู้ติดเชื้อทั้งหมด 40% และอเมริกาเหนือที่มีผู้ติดเชื้อ 34%</p>	<p>ส่วนสิงคโปร์มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 788 ราย ทำให้ยอดรวมทั้งหมดยุติที่ 20,198 ราย ขณะที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 38 ราย ด้านรัสเซียยังสาหัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 10,559 ราย</p>
<p>ทั้งนี้ประเทศหลักๆที่ทำให้การแพร่ระบาดในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นคือ สิงคโปร์ ปากีสถาน และอินเดีย สิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อที่ 19,410 ราย หรือเพิ่มขึ้น 632 รายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ปากีสถานพบผู้ติดเชื้อ 22,049 ราย หรือเพิ่มขึ้น 1,108 ราย ส่วนอินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,963 ราย ยอดรวมอยู่ที่ 49,400 ราย สำหรับประเทศที่เคยมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้จีนมีผู้ติดเชื้อที่ 82,881 ราย หรือเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งราย ขณะที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อ 15,078 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในช่วงเข้าวันนี้ ส่วนเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อ 10,804 ราย หรือเพิ่มขึ้น 3 ราย แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะพบเป็นที่แรกในเอเชีย แต่ต้องใช้เวลาก่อน 4 เดือนกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในเอเชียจะเพิ่มสูงเกิน 250,000 ราย ถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อพอกับสเปนเพียงประเทศเดียว สเปนพบผู้ติดเชื้อจำนวนดังกล่าวในเวลาเพียง 2 เดือนนับตั้งแต่มีการรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายแรก</p>	<p>เอเอฟพีรายงานว่า เด็กนักเรียนในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน กลับเข้าเรียนอีกครั้งแล้ว หลังจากโรงเรียนเปิดการเรียนการสอน จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่ยุติลง นักเรียนทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัยและต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนที่กลับเข้าเรียนเป็นเด็กโตใน 121 สถาบันในเมืองอู่ฮั่น กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากปิดไปตั้งแต่มาตรการที่ผ่านมา นักเรียนจะต้องนั่งโต๊ะส่วนตัวห่างจากเพื่อนราว 1 เมตร เพื่อเรียนกับครูตัวจริงหลังจากต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์มาหลายเดือน นักเรียนที่กลับมาเรียนอีกครั้งเป็นเด็กสายอาชีพ และนักเรียนที่เตรียมสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย การเปิดการเรียนการสอนในอู่ฮั่น นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสเพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อในร่างกายก่อน ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ ของจีน โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะในกรุงปักกิ่ง รวมถึงเซี่ยงไฮ้ ก็เริ่มกลับมาทำการเรียนการสอนแล้วเช่นกัน</p>

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๙

## กรมอนามัยแนะนำมาตรการสนามกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่สนามกอล์ฟปัญญา กรุงเทพมหานคร (กทม.) นพ.สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่สถานประกอบการสนามกอล์ฟช่วงมาตรการผ่อนปรน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย นพ.สราวุธกล่าวว่า จากมาตรการผ่อนปรน 6 สถานประกอบการกิจการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) คือ ด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา การลงพื้นที่สนามกอล์ฟในครั้งนี้ถือเป็นการติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเจ้าของกิจการต้อง 1.การกำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน 2.มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 3.ไม่ควรถัดกัน 4.มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่าไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบหรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

นพ.สราวุธกล่าวว่า 5.จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคน อย่างเพียงพอ 6.จำกัดจำนวนผู้รับบริการในสัดส่วนเหมาะสม ไม่มากเกินไป 7.ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้อย่างน้อย 1-2 เมตร 8.ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการและควบคุมระยะเวลาให้บริการ ที่สำคัญ 9.ควรทำความสะอาด

สะอาดสถานที่ รถกอล์ฟ รวมถึงลูกกอล์ฟก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง ส่วนห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น คลับเฮาส์ ห้องล็อกเกอร์นั้น ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมีการพอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสได้ และให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้าอย่างเพียงพอ และจุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามมาตรการของร้านอาหารด้วย

นพ.สราวุธกล่าวว่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ และแคดดี้ ขณะปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากสัมผัสพื้นผิวต่างๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ในขณะออกรอบแคดดี้ควรหยิบจับอุปกรณ์บริเวณปลายหัวไม้หรือหัวเหล็กยื่นให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอย่างน้อย 1-2 เมตร ในส่วนของผู้รับบริการควรติดต่อจองเวลาในการออกรอบก่อนใช้บริการ และลงทะเบียนกรอกประวัติทุกครั้ง ขณะใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไม่ควรจับกลุ่มพูดคุยกันเป็นเวลานานๆ และหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการ